
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  คร้ังที่ 1/2565 
วันอังคารท่ี 13  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565  เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
 

ผู้มาประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายดนัย    สุรามิตร ประธานสภาอบต.ท่าข้าม ดนัย  สุรามิตร 
2 นางประนอม    มากทอง รองประธานสภาอบต.ท่าข้าม ประนอม  มากทอง 
3 นายมานะศักดิ์      พิณวานิช เลขานุการสภาอบต.ท่าข้าม มานะศักดิ์      พิณวานิช 
4 นายธรรมนญู    ยังกิว สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ธรรมนญู    ยังกิว 
5 นายไพฤทธิ์    ด าหงษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ไพฤทธิ์    ด าหงษ์ 
6 นายไพฑูรย์    ธรรมเสนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 ไพฑูรย์    ธรรมเสนา 
7 นายธีรศักดิ์  ศรีชาติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 ธีรศักดิ์  ศรีชาติ 
8 นายประเสริฐ       เต่าทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 ประเสริฐ       เต่าทอง 
9 นายปัญญา  เพชรศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 ปัญญา  เพชรศรี 

10 นายปิยะพงษ์  ฟักแฟ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 9 ปิยะพงษ์  ฟักแฟ 
11 นายถนอมศักดิ์       พนัสนาชี สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 ถนอมศักดิ์      พนัสนาชี 
12 นายเฉลิมชัย      ชมท่าไม้ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 เฉลิมชัย      ชมท่าไม้ 
13 นางณัฐมน      เต่าทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 ณัฐมน      เต่าทอง 
14 นายสิทธิพงษ์     คชการ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14 สิทธิพงษ์     คชการ 
15 นายสุทัศน์        ช่วยชูหนู สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15  

 
 

ผูไ้ม่มาประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15  
    

 
ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายปิยวัฒน์    ศรีมาลา นายก  อบต.ท่าข้าม ปิยวัฒน์  ศรีมาลา 
2 นายธวัชชัย    เนตรทองค า รองนายก อบต.ท่าข้าม ธวัชชัย   เนตรทองค า 
3 นายอนันท์  พนัสนาชี รองนายกอบต.ท่าข้าม อนันท์  พนัสนาชี 
4 น.ส.ชโรชิน   เพชรมณี เลขานุการนายก อบต.ท่าข้าม ชโรชิน   เพชรมณี 
5 นางสาววรรณนภา   แสงสว่าง หัวหน้าส านักปลัด วรรณนภา  แสงสว่าง 
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เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น.  
นายมานะศักดิ์  พิณวานิช     เมื่อท่ีประชุมพร้อม นายมานะศักดิ์  พิณวานิช  เลขานุการสภาฯ เชิญนายธรรมนูญ  

ยังกิว  สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2 จุดธูปเทียนและกล่าวบูชาพระรัตนตรัย และเชิญนายดนัย  
สุรามิตร  ประธานสภากล่าวเปิดการประชุม   

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
แจ้งการประชุมในครั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสด 
ท่ีประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี  3 เมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม 2565 
นายมานะศักดิ์  พิณวานิช   เลขานุการสภาฯ อ่านรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาได้รับฟัง 
นางประนอม  มากทอง  รองประธานสภาฯ  ช้ีแจงให้เลขานุการสภาฯ อ่านแต่เนื้อหาใจความเพราะสมาชิกสภา 

ได้อ่านมาแล้ว 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาฯ  ขอมติรับรองรายงานการประชุม 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 15 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องด่วน 
นางณัฐมน  เต่าทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 13  ดังนี้ 

1.  เรื่องน้ ากัดเซาะเป็นร่องกลางถนนท าให้เกิดอุบัติเหตุต้องเบิกโรงพยาบาลขอให้นายก
ช่วยเกรดถนนให้เรียบ 

2. ปั๊มน้ าประปา หมู่ 9 ฝ่ายบริหารเข้าไปแก้ไขแล้วแต่ยังใช้งานไม่ได้ เนื่องจากปั๊มน้ าไม่
สามารถดันน้ าขึ้นเนินได้  ขอให้ผู้บริหารเข้าแก้ไขด่วนและเพื่อใช้งานในระยะยาว 
เนื่องจากน้ าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

นายถนอมศักดิ์  พนัสนาชี   สมาชิกสภาหมู่ 11 ดังนี้ 
1.  ท่อประปา หมู่ 11 ด้านหน้าศาลาหมู่บ้าน กรมทางหลวงชนบทปักป้ายแล้วโดนท่อ

รั่วเสียหาย ให้ผู้บริหารประสานหาทางแก้ไข 
2. ท่อสูบน้ าประปาเพื่อการเกษตรเกิดการช ารุด  เนื่องจากต้นไม้กิ่งไม้ท่ีมากับน้ าท่วม 

ให้ทางฝ่ายบริหารประสานพูดคุยกับผู้รับเหมาว่ายังอยู่ในประกนัหรือไม่ให้ช่วยแก้ไข
ด่วน 

3. ซอยข้างโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น ถนนช ารุดเป็นหลุมบ่อมาก 
นายประเสริฐ  เต่าทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 7 ถนนสายประชาอารีย์ ซอย 2 มีน้ ากัดเซาะถนนเสียหายอย่างมาก 
นายดนัย  สุรามิตร สมาชิกสภา หมู่ 10 น้ ากัดเซาะถนนคลองวังมะไฟ  จะท าให้มีคนขับรถตกลงไป  และ 

ขอบคุณนายกท่ีได้ส่งคนลงส ารวจ และขอให้มีการติดป้ายเตือนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 
นายสิทธิพงษ์  คชการ สมาชิกสภาอบต.หมู่ 14  ขอให้เร่งด าเนินการประปาลูกบนเขาให้ผู้รับเหมาเร่งด าเนินการ 
นางประนอม  มากทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1  ถนนสายราษฎร์ภิรมย์  กรมชลประทานได้เคยประสานท าหินกัน 

ตล่ิงในปี 2566  แต่เหตุจากน้ าท่วมที่ผ่านมาท าให้ตล่ิงพังลงอีก  ขอให้ผู้บริหารเร่ง
ด าเนินการท าทางเบ่ียง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ชาวบ้านยินดีให้ขยับถนนเพื่อความปลอดภัย 

นายมานะศักดิ์  พิณวานิช     สมาชิกสภาอบต.หมู่ 6  ถนนบริเวณส่ีแยกท่าข้าม เป็นหลุมบ่อลึกให้ช่วยแก้ไข 
นายปิยวัฒน์  ศรีมาลา นายกอบต.ท่าข้าม  เนื่องจากอุทกภัยและฝนตกต่อเนื่อง ท าให้ถนนเสียหายหลายหมู่  แต่ 

ตอนนี้รถบดได้ช ารุดเสียหายได้น าไปซ่อมแซม  เมื่อรถบดเสร็จจะเร่งด าเนินการให้ทุกหมู่ 
โดยใช้ลูกรังปรับถนนตามแนวเดิม  บางจุดไม่มีลูกรังจะใช้หินคลุกเพื่อความแข็งแรงมั่นคง
ของถนน  
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- หมู่ 1 จะเข้าด าเนินการเลยหลังจากการประชุม   
- หมู่ 13  ปั๊มน้ าหมู่ท่ี 13 จะให้ทางกองช่างเข้าไปแก้ไขทันที และห้องน้ าหลังโรงเรียน

บ้านหาดหงส์รอน้ าลดจะเข้าไปด าเนินการแก้ไข   
- หมู่ท่ี 7  จะให้ช่างเข้าส ารวจเพื่อด าเนินการแก้ไข 
- หมู่ท่ี 14 ประปาอยู่ในระหว่างด าเนินการ 
- หมู่ท่ี 15  มีถังประปารั่ว จะให้ช่างใช้รถเครนน าลงมาซ่อมแซม 
- หมู่ท่ี 11 รอเครื่องจักรเพื่อด าเนินการแก้ไข 

นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาฯ  เข้าใจถึงความเดือดร้อนของแต่ละหมู่บ้าน และขอให้ผู้บริหารได้เร่งรัด 
ด าเนินการ   

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาฯ แจ้งว่ามีการแก้ไขระเบียบการประชุมสภาจากกระทรวงมหาดไทย และได้ 

เน้นย้ าว่ามีเรื่องใดเปล่ียนไปจากเดิมแบบไหนให้ศึกษาระเบียบใหม่ เช่น ว่าด้วยประชาชน
มีสิทธิ์เข้าช่ือยื่นญัตติได้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   6.1  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ 

คอมพิวเตอร์ศูนย์เด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น จ านวน 17,000 บาท 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาฯ แจ้งว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยปี 2563 หมวดท่ี 4 ข้อ 27 การโอน 

เพิ่มโอนลดให้เป็นหน้าท่ีเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
นางสาววรรณนภา  แสงสว่าง   หัวหน้าส านักปลัด อบต.ท่าข้าม  เนื่องจากคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 

หาดส้มแป้น ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งมีความจ าเป็น  จึงขอพิจารณาอนุมัติจัดซื้อรายการ
ตามเอกสาร 

นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาสอบถามว่าเงินจ านวน 17,000 บาท เอามาจากไหน 
นางสาววรรณนภา  แสงสว่าง   หัวหน้าส านักปลัด  ช้ีแจงว่าโอนมาจากแผนงานการศึกษา  ซึ่งเหลือจากการเบิกจ่าย 

ค่าเช่าบ้านของพนักงานด้านการศึกษา  ซึ่งต้ังค่าเช่าบ้านในราคา 3,000 บาท  แต่
เบิกจ่ายไปในราคา 1,500 บาท  จึงท าให้มีเงินเหลือ 

นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาฯ จึงขอมติท่ีประชุม มติดังนี้ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  14 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  - 
   งดออกเสียง  - 
   6.2  ก าหนดสมัย ประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจ าปี 2566 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา  เชิญสมาชิกเสนอ 
นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้ สมาชิกสภา หมู่ 12  เสนอ 4 สมัย  มีผู้รับรองดังนี้ 

1.  นายประเสริฐ  เต่าทอง   สมาชิก  หมู่ 7 
2. นายถนอมศักดิ์  พนัสนาชี  สมาชิก หมู่ 11 
3. นายปิยะพงษ์  ฟักแฟ      สมาชิก หมู่ 9 
4. นายสิทธิพงษ์  คชการ  สมาชิก หมู่ 14 

นายถนอมศักดิ์  พนัสนาชี   เสนอสมัยท่ี 1  เป็น 1 -5 กุมภาพันธ์ 2566  มีผู้รับรองดังนี้ 
1.  นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้   สมาชิกสภา หมู่ 12 
2. นางณัฐมน  เต่าทอง  สมาชิกสภา หมู่ 13 
3. นายปิยะวัฒน์  ฟักแฟ  สมาชิกสภา หมู่ 9 
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นายถนอมศักดิ์  พนัสนาชี   เสนอ  สมัยท่ี 2 เป็น 1 – 15 พฤษภาคม 2566 มีผู้รับรองดังนี้ 
1.  นายประเสริฐ  เต่าทอง  สมาชิกสภาอบต.หมู่ 7 
2. นางณัฐมน  เต่าทอง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 13 
3. นายปิยะพงษ์  ฟักแฟ   สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 9 
4. นายปัญญา  เพชรศรี   สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 8 

นายปิยะพงษ์  ฟักแฟ สมาชิก หมู่ 9 เสนอสมัยท่ี 3 เป็น 1- 15 สิงหาคม 2566  มีผู้รับรองดังนี้ 
1.  นายไพฤทธิ์  ด าหงส์    สมาชิกสภาอบต. หมู่ 3 
2. นางณัฐมน  เต่าทอง  สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 13 
3. นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้    สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 12 

นายปิยะพงษ์  ฟักแฟ    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 9  เสนอสมัยท่ี 4  เป็น 1 – 15 ธันวาคม 2566  มีผู้รับรองดังนี้ 
1.  นายไพฤทธิ์  ด าหงส์   สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 3 
2. นายปัญญา  เพชรศรี สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 8 
3. นางณัฐมน  เต่าทอง  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 13 

นายดนัย  สุรามิตร  สมาชิกสภาอบตหมู่ท่ี 10  ขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   14  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   - 
   งดออกเสียง  - 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอื่น ๆ  
นายธีรศักดิ์  ศรีชาติ สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 5  ของดใช้เส้นทางหน้าเขาในเพราะจะด าเนินการซ่อมถนน 
นางประนอม  มากทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 1  ขอบคุณนายก รองนายก ประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ ท่ี 

เข้าช่วยเหลือชาวบ้านเนื่องจากน้ าท่วมและขอบคุณนายก และสมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 11 
ท่ีให้ใช้ศาลาหมู่ท่ี 11 ในการพักรถจักรยานในโครงการปั่นซิว ๆ ท่าแซะ 

นายปิยะวัฒน์  ศรีมาลา      นายกอบต.ท่าข้าม ขอบคุณทุกๆ ฝ่ายท่ีเข้าไปช่วยเหลือน้ าท่วมในหมู่ 1 และหมู่ 2 
ใน 1 ปีท่ีผ่านมาอาจผิดพลาดบ้างต้องขอประทานอภัยสมาชิกและชาวบ้านและรับฝากว่า
จะท าทุกอย่างให้ดีท่ีสุด 

นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาเสนอต้ังศูนย์ช่วยเหลือและป้องกันอุทกภัยโดยประสานผ่านทางเลขานุการ 
สภาหรือรองประธานสภา และให้ใช้ก าลังพล อปพร. ตามขอบเขตอ านาจของนายก   
- เจ็ดวันอันตรายทางก านันต าบลท่าข้าม ก าหนดไว้วันท่ี 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันท่ี 

4 มกราคม 2566 
นายปิยวัฒน์  ศรีมาลา นายกอบต.ท่าข้าม หารือการจัดงานวันเด็กว่าจะเชิญสมาชิกสภา ก านัน,ผู้ใหญ่บ้านและ 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบลร่วมประชุมอีกครั้ง 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาฯ กล่าวปิดประชุม 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

    ลงช่ือ  ผู้จดบันทึกการประชุม  
                            (นายมานะศักดิ์  พิณวานิช) 

    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 

ลงช่ือ    ประธานท่ีประชุม                   
         (นายดนัย  สุรามิตร) 

                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภานี้แล้ว  เมื่อวันท่ี ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๖๕ 

 
 

(ลงช่ือ)   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                          (นายสิทธิพงษ์  คชการ) 
                                สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 14 

(ลงช่ือ)   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     
             (นายไพฑูรย์  ธรรมเสนา)                                                    
                     สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  4                   
                                        
 

 (ลงช่ือ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      
                (นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้) 
                                                            สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 12                                       

 
                     
                                  

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามได้รับรองรายงานการประชุมในคราวการประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑  เมื่อวันท่ี   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
 

                       
       (นายดนัย  สุรามิตร) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1/2565 

วันจันทรท่ี์ 17  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565  เวลา 13.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

 

ผู้มาประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายดนัย    สุรามิตร ประธานสภาอบต.ท่าข้าม ดนัย  สุรามิตร 
2 นางประนอม    มากทอง รองประธานสภาอบต.ท่าข้าม ประนอม  มากทอง 
3 นายมานะศักดิ์      พิณวานิช เลขานุการสภาอบต.ท่าข้าม มานะศักดิ์      พิณวานิช 
4 นายธรรมนญู    ยังกิว สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ธรรมนญู    ยังกิว 
5 นายไพฤทธิ์    ด าหงษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ไพฤทธิ์    ด าหงษ์ 
6 นายไพฑูรย์    ธรรมเสนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 ไพฑูรย์    ธรรมเสนา 
7 นายธีรศักดิ์  ศรีชาติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 ธีรศักดิ์  ศรีชาติ 
8 นายประเสริฐ       เต่าทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 ประเสริฐ       เต่าทอง 
9 นายปัญญา  เพชรศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 ปัญญา  เพชรศรี 

10 นายปิยะพงษ์  ฟักแฟ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 9 ปิยะพงษ์  ฟักแฟ 
11 นายถนอมศักดิ์       พนัสนาชี สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 ถนอมศักดิ์      พนัสนาชี 
12 นายเฉลิมชัย      ชมท่าไม้ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 เฉลิมชัย      ชมท่าไม้ 
13 นางณัฐมน      เต่าทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 ณัฐมน      เต่าทอง 
14 นายสิทธิพงษ์     คชการ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14 สิทธิพงษ์     คชการ 
15 นายสุทัศน์        ช่วยชูหนู สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 สุทัศน์        ช่วยชูหนู 

 
 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายปิยวัฒน์    ศรีมาลา นายก  อบต.ท่าข้าม ปิยวัฒน์  ศรีมาลา 
2 นายธวัชชัย    เนตรทองค า รองนายก อบต.ท่าข้าม ธวัชชัย   เนตรทองค า 
3 นายอนันท์  พนัสนาชี รองนายกอบต.ท่าข้าม อนันท์  พนัสนาชี 
4 น.ส.ชโรชิน   เพชรมณี เลขานุการนายก อบต.ท่าข้าม ชโรชิน   เพชรมณี 
5 นายสิทธิชัย    ค าหอม ปลัดอบต.ท่าข้าม สิทธิชัย    ค าหอม 
6 นางสาวชวาลา    ยังเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชวาลา    ยังเจริญ 
7 นางสาววรรณนภา   แสงสว่าง หัวหน้าส านักปลัด วรรณนภา  แสงสว่าง 
8 นางสาววาสนา  วระดิษฐ ผู้อ านวยการคลัง วาสนา  วระดิษฐ 
9 นายสุทธิรักษ์  แก้วนิ่ม ผู้อ านวยการกองช่าง สุทธิรักษ์  แก้วนิ่ม 

10 นายภักดิ์พงษ์  อินทนา นายช่างโยธา ภักดิ์พงษ์  อินทนา 
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เร่ิมประชุมเวลา  13.00 น. 
นายมานะศักด์ิ   พิณวานิช  
เลขานุการสภา เรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามและคณะผู้บริหาร ผู้มาเข้าร่วมประชุม

เข้าห้องประชุมสภาเลขานุการสภา นับองค์ประชุม และเชิญนายกอบต.ท่าข้าม นาย
ปิยวัฒน์  ศรีมาลา  จุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัย และเชิญนายดนัย  สุรามิตร  
ประธานสภากล่าวเปิดการประชุม   

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
เรื่องการประชุมสมัยนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2565 เนื่องจากมี
เรื่องท่ีจะให้สภาพิจารณาเป็นการด่วน 
ท่ีประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแล้ว  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม ไม่ม ี
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องด่วน   
นายประเสริฐ  เต่าทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 7  เสนอเรื่องการทรุดตัวของถนนสายหัวสะพานยุบ  

-  หน้าวัดหัวตุก และถนนสายละหารดินก้อง 3-4 จุด 
- กระจกส่องทางถนนบริเวณโค้งมองไม่เห็น 

นายมานะศักดิ์ พิณวานิช  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 6 เสนอเรื่อง  หัวสะพานบริเวณ หมู่ 6 ข้ามคลองท่าข้ามเกิดการ 
ทรุดและยุบเป็นบริเวณกว้าง 

นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู สมาชิกสภาอบต.หมู่ 15  ถนนหมู่ 15 เป็นหลุมบ่อบริเวณหลายจุดฝากฝ่ายผู้บริหารได้
ด าเนินการแก้ไขด่วน 

นายดนัย สุรามิตร สมาชิกสภาอบต.หมู่ 10  ถนนวัดเขาช่อง ลงจากวัดเขาช่องน้ าเซาะใต้คอนกรีตท าให้
คอนกรีตลอยดินสไลด์ออก ฝากผู้บริหารได้ช่วยแก้ไขด้วย    

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ  ไม่ม ี
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพื่อพิจารณา  
   ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมน 2  หมู่ท่ี 10,11,13  จ านวนเงิน  3,166,000.00 บาท 
นายดนัย  สุรามิตร เชิญนายกอบต.ท่าข้าม ช้ีแจงและน าเสนอต่อสภา  
นายปิยวัฒน์  ศรีมาลา ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
นายก อบต.ท่าข้าม งบประมาณ พ.ศ. 2566  งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

ในอ านาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชน เป็นโครงการท่ีบูรณาการร่วมกัน ระหว่างงบประมาณงบกลางฯ ร้อยละ 50 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบงบประมาณจากเงินสะสมจ่ายขาด ร้อยละ 50  
ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ  โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมน 2 หมู่ท่ี 10,11,13  วงเงินงบประมาณท้ัง
โครงการ 6,332,000.00 บาท   โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี้ 
จุดเริ่มต้นโครงการ Sta.0+000 จุดส้ินสุดโครงการ Sta.0+728 ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร  ระยะทางยาว 728 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นท่ี ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 4,368 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม เงินสมทบจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2566 (จ่ายขาดเงินสะสมและเงินทุน 
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ส ารองเงินสะสม) จ านวน 3,166,000.00 บาท  จึงขอช้ีแจงค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณการใช้
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามเอกสารเพื่อให้สมาชิกสภาฯ ได้
พิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
เรียน ประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ได้ต้ังข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 
ไปแล้วนั้น 
  บัดนี้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติจ่ายเงินสะสมและเงินทุนส ารอง
เงินสะสม ส าหรับจัดท าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมน 2 หมู่ท่ี 10,11,13 ระหว่างงบประมาณ  
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นในอ านาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 6,332,000 บาท 
 ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตร 67 และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ6) พ.ศ. 2552 และได้ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
 ข้อ 47 ให้ยกเลิกความในข้อ 87 ของระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 
 ข้อ 87 ทุกวันส้ินปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงิน
สะสมประจ าปีไว้ร้อยละ 15ของทุกปี เพื่อเป็นทุนส ารองเงินสะสม 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ 
 (1) กรณียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละ สิบห้าของเงินสะสม ณ วันท่ี 1 ตุลาคมของปีงบประมาณนั้น 
ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 
 (2) กรณีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารองสะสมเฉพาะของส่วนท่ี
เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
 ข้อ 43 ให้ยกเลิกความในข้อ 89 ของระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 
 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นได้ ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1)ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการท่ีจัดท าเพื่อ
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ี
กฎหมายก าหนด 
 (2)ได้ส่งเงินสมทบกองทุนกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีทีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
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 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จ
ส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็น
อันพับไป 
 ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
 ดังนั้นเพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2561 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว1438 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในโอกาสนี้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม  
จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะทางการ
คลังและระเบียบปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสม ดังนี้ 

สถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ณ วันท่ี  1  ตุลาคม พ.ศ. 2565 
มีเงินสะสมจ านวน  9,274,020.50 บาท  และมีเงินทุนส ารองเงินสะสมจ านวน  16,342,337.47 บาท  ดังนั้น
เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (3) 
ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น และ ข้อ 87 (1) กรณี
ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันท่ี 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความ
เห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด (2) กรณีท่ีปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุน
ส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนท่ีเกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไข ข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่น สรุปรายละเอียด ดังนี้ 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 ต้ังไว้ 46,020,000.00 บาท 
 เงินสะสมคงเหลือ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565        จ านวน      9,274,020.25  บาท 
 หัก กันเงินเดือน/ค่าตอบแทน จ านวน 3 เดือน ตามข้อ 89 (3)    จ านวน     3,206,193.00 บาท 
 ส ารองกรณีสาธารณภัย 10% ตามข้อ89(3)       จ านวน      4,602,000.00 บาท 
 คงเหลือเงินสะสมท่ีสามารถน าไปใช้จ่ายได้        จ านวน      1,466,856.25 บาท
 เงินทุนส ารอง ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 ตามข้อ 87 (1)      จ านวน   16,342,337.47 บาท
 หักร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2566 จ านวน 6,903,000.00บาท  
 เงินทุนส ารองเงินสะสมท่ีสามารถน าไปใช้ได้        จ านวน  9,439,337.47  บาท 
 คงเหลือเงินทุนส ารองเงินสะสมท่ีสามารถน าไปใช้จ่ายได้ ตามข้อ 87 (2)  จ านวน 9,439,337.47  บาท 
 ในครั้งนี้ ฝ่ายบริหาร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ในอ านาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็น
โครงการท่ีบูรณาการร่วมกัน ระหว่างงบประมาณกลางร้อยละ 50 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ
งบประมาณจากเงินสะสม ร้อยละ 50 ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนต าบลท่าข้าม จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม จ่ายเงินสะสมท่ีสามารถน าไปใช้จ่ายได้ 
เป็นจ านวนเงิน 0 บาท คงเหลือเงินสะสม จ านวน 1,466,856.25 บาท และเงินทุนส ารองเงินสะสมท่ีน าไปใช้จ่าย
ได้ตามข้อ87(2) เป็นเงิน 3,166,000.00 บาท คงเหลือเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 13,176,337.47 บาท  
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ดังนั้น  จึงขอจ่ายเฉพาะในส่วนเงินทุนส ารองเงินสะสมเป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 3,166,000.00 บาท เพื่อให้
สถานะการคลังมีเสถียรภาพระยะยาวต่อไป 
นายดนัย  สุรามิตร จากการแถลงของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ขอเชิญสมาชิกสภาได้ 
ประธานสภาฯ  พิจารณา 
นางณัฐมน  เต่าทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 13  ขอแก้ไขตัวเลขท่ีคลาดเคล่ือน เพราะยอดไม่ลงตัว เงินสะสม

คงเหลือท่ีสามารถน าไปใช้จ่ายได้ 
นางสาวชวาลา  ยังเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ขอแก้ไขตัวเลขเพื่อความถูกต้องจากเงินสะสมท่ีสามารถ 

น าไปใช้ได้ 1,466,856,.25 บาท เป็นเงิน 1,465,827.25 บาท  เท่ากับตัวเลข
เงินทุนส ารองเงินสะสมท่ีน าไปใช้จ่ายได้ตามข้อ 87 (2) เป็นเงิน 3,166,000.00 บาท  
คงเหลือเงินทุนส ารองเงินสะสม 6,273,337.47 บาท  เป็นยอดท่ีคลาดเคล่ือนและ
แก้ไขเป็นยอดเงินทุนส ารองเงินสะสม 13,176,337.47 บาท 

นายสิทธิชัย  ค าหอม ปลัดอบต.ท่าข้าม จากการพิสูจน์ยอดเงินสะสมท่ีสามารถน าไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะ
การเงินองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565  ขอยืนยันตัวเลข
เดิมท่ีนายกได้แถลงนั้นถูกต้องแล้ว 

นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาฯ จากการแถลงของนายก มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่   
ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุมสภา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมน 2  หมู่ท่ี 10,11,13  
จ านวนเงิน 3,166,000.00 บาท   จ านวน 15 เสียง 
ไม่เห็นชอบ – 
งดออกเสียง – 

 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอื่น ๆ   ไม่มี 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาอบต.ท่าข้าม  กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาและคณะผู้บริหารที่ได้ให้ความ 

ร่วมมือท าให้การประชุมสภาส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ขอขอบคุณทุกท่านและกล่าวปิดการ
ประชุมสภา 

ปิดประชุมเวลา 14.00 น. 

 

    ลงช่ือ  ผู้จดบันทึกการประชุม  
                            (นายมานะศักดิ์  พิณวานิช) 

    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 

ลงช่ือ    ประธานท่ีประชุม                   
         (นายดนัย  สุรามิตร) 

                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภานี้แล้ว  เมื่อวันท่ี ๒๕ ตุลาคม  ๒๕๖๕ 

 
 

(ลงช่ือ)   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                          (นายสิทธิพงษ์  คชการ) 
                                สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 14 

(ลงช่ือ)   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     
             (นายไพฑูรย์  ธรรมเสนา)                                                    
                     สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  4                   
                                        
 

 (ลงช่ือ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      
                (นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้) 
                                                            สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 12                                       

 
                     
                                  

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามได้รับรองรายงานการประชุมในคราวการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑  เมื่อวันท่ี ๑๓ ธันวาคม  ๒๕๖๕ 

 

                       
       (นายดนัย  สุรามิตร) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  คร้ังที่ 1/2565 

วันที่ 28  เดือนกันยายน พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

 

ผู้มาประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายดนัย    สุรามิตร ประธานสภาอบต.ท่าข้าม ดนัย  สุรามิตร 
2 นางประนอม    มากทอง รองประธานสภาอบต.ท่าข้าม ประนอม  มากทอง 
3 นายมานะศักดิ์      พิณวานิช เลขานุการสภาอบต.ท่าข้าม มานะศักดิ์      พิณวานิช 
4 นายธรรมนญู    ยังกิว สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ธรรมนญู    ยังกิว 
5 นายไพฤทธิ์    ด าหงษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ไพฤทธิ์    ด าหงษ์ 
6 นายไพฑูรย์    ธรรมเสนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 ไพฑูรย์    ธรรมเสนา 
7 นายประเสริฐ       เต่าทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 ประเสริฐ       เต่าทอง 
8 นายปัญญา  เพชรศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 ปัญญา  เพชรศรี 
9 นายปิยะพงษ์  ฟักแฟ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 9 ปิยะพงษ์  ฟักแฟ 

10 นายถนอมศักดิ์       พนัสนาชี สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 ถนอมศักดิ์      พนัสนาชี 
11 นายเฉลิมชัย      ชมท่าไม้ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 เฉลิมชัย      ชมท่าไม้ 
12 นางณัฐมน      เต่าทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 ณัฐมน      เต่าทอง 
13 นายสิทธิพงษ์     คชการ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14 สิทธิพงษ์     คชการ 
14 นายสุทัศน์        ช่วยชูหนู สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 สุทัศน์        ช่วยชูหนู 

 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายธีรศักดิ์  ศรีชาติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 ลากิจ 
    

 
ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายปิยวัฒน์    ศรีมาลา นายก  อบต.ท่าข้าม ปิยวัฒน์  ศรีมาลา 
2 นายธวัชชัย    เนตรทองค า รองนายก อบต.ท่าข้าม ธวัชชัย   เนตรทองค า 
3 นายอนันท์  พนัสนาชี รองนายกอบต.ท่าข้าม อนันท์  พนัสนาชี 
4 น.ส.ชโรชิน   เพชรมณี เลขานุการนายก อบต.ท่าข้าม ชโรชิน   เพชรมณี 
5 นายสิทธิชัย    ค าหอม ปลัดอบต.ท่าข้าม สิทธิชัย    ค าหอม 
6 นางสาววรรณนภา   แสงสว่าง หัวหน้าส านักปลัด วรรณนภา  แสงสว่าง 
7 นางสาววาสนา  วระดิษฐ ผู้อ านวยการคลัง วาสนา  วระดิษฐ 
8 นายสุทธิรักษ์  แก้วนิ่ม ผู้อ านวยการกองช่าง สุทธิรักษ์  แก้วนิ่ม 
9 นายภักดิ์พงษ์  อินทนา นายช่างโยธา ภักดิ์พงษ์  อินทนา 

10 นางสาวชวาลา    ยังเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชวาลา    ยังเจริญ 
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เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น. 
นายมานะศักด์ิ   พิณวานิช  
เลขานุการสภา เรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามและคณะผู้บริหาร ผู้มาเข้าร่วมประชุม

เข้าห้องประชุมสภาเลขานุการสภา นับองค์ประชุม และเชิญนายธรรมนูญ  ยังกิว  
สมาชิกสภาอบต.ท่าข้าม หมู่ท่ี 2 จุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัย และเชิญนายดนัย  
สุรามิตร  ประธานสภากล่าวเปิดการประชุม   

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา   

1.1 แจ้งนายธีรศักดิ์ ศรีชาติ  สมาชิกสภาอบต.หมู่ 5  ขอลากิจ 
1.2 ขอเพิ่มวาระการประชุมข้อ 4.6 เรื่องขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 

เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ ดังนี้ 
4.6.1  โครงการโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 60 ซม.x 1.50 ซม. จ านวน 10 ตัว 
งบประมาณ 16,000 บาท 
4.6.2 โต๊ะส านักงาน  ขนาด 5 ฟุต 1 ตัว งบประมาณ 5,500 บาท  
4.6.3  เก้าอี้ส านักงาน มีล้อเล่ือนสีด า จ านวน 1 ตัว  งบประมาณ 1,600 บาท 
เนื่องจากฝ่ายบริหารเสนอญัตติมาทีหลัง ประธานพิจารณาแล้วเห็นสมควรบรรจุ

และขอเพิ่มเอกสารในท่ีประชุมเพื่อประกอบค าพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2565 
นายดนัย  สุรามิตร เชิญเลขานุการสภา 
นายมานะศักดิ์ พิณวานิช    เนื่องจากเอกสารได้ส่งถึงท่านสมาชิกและฝ่ายบริหารมาเป็นเวลาหลายวันแล้ว  หวังว่า

ท่านสมาชิกคงได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมมาเป็นท่ีเรียบร้อย  หากมีข้อความ
ใดตกหล่นหรือผิดไปจากการประชุมสภาครั้งท่ีแล้วให้ยกมือเพื่อแก้ไขข้อความท่ีผิดพลาด
หรือตกหล่น 

นายดนัย  สุรามิตร สอบถามท่านใดจะแก้ไขข้อความหรือตัวอักษรหรือไม่ 
นายมานะศักดิ์  พิณวานิช      ยกมือขอแก้ไขจากบันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 3 ครั้งท่ี 2 หน้าท่ี 5 ใน

ระเบียบวาระอื่น ๆ เพื่อเพิ่มเติมท่ีได้พิมพ์ตกหล่นดังนี้ 
จากข้อความท่ีนายสิทธิชัย  ค าหอม ปลัดอบต.ท่าข้าม ได้ตอบค าถามสมาชิกสภาหมู่ 13 
นางณัฐมน  เต่าทอง  ว่าเงินสดของเงินสะสมมีจ านวน 3.9 ล้าน และได้พาดพิงถึงสภาชุด
เก่าว่าใช้เงินสะสมจนหมดก่อน 30 กันยายน 2565 จึงท าให้เงินสะสมหมด  จึงเป็นท่ีมา
ของค าว่าเงินสะสมติดลบ  ตามท่ีกล่าวกัน  

นายดนัย  สุรามิตร    ขอให้ปลัดอบต. ตอบให้ตรงค าถาม เมื่อท่านปลัดไม่ตอบ จึงขอให้ปลัดนั่งลง (ข้อความท่ี
ตกหล่นจากค าช้ีแจงของเลขานุการสภา) 

นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา  ถามท่ีประชุมว่ามีใครจะแก้ไขข้อความใดอีกหรือไม่ 
   จึงขอมติรับรองรายงานการประชุม   
มติท่ีประชุม    รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ   
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา  แจ้งในท่ีประชุม 
   3.1  การจัดพิธีท าบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุ
ภินนมัตจรกถา”  เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ใน
วันท่ี 10 ตุลาคม 2565  ณ วัดเทพเจริญ (วัดถ้ ารับร่อ) 
   3.2  โครงการแสดงมุทิตาจิต  (ครูผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านหาดส้มแป้นและพนักงานจ้าง
อบต.)  เกษียณอายุราชการ 
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  3.3  การด าเนินการโครงการขยะเปียกครัวเรือน ลดโลกร้อนให้ทางผู้น าน าร่องและรณรงค์ให้
ชาวบ้านทุก ๆ ครัวเรือนจัดท าถังขยะเปียกลดโลกร้อน 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  

4.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   
หมวดค่าครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 1 เครื่อง เป็น
เงินจ านวน 9,500 บาท   

นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา   เชิญผู้บริหารชี้แจงในรายละเอียด 
นางสาวชวาลา  ยังเจริญ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ช้ีแจงว่าเนื่องจากทางอบต.ขาดแคลนในเรื่องเครื่อง 

เครื่องตัดหญ้า แต่ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติสภาเพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ ในการซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  เป็นจ านวนเงิน 9,500 
บาท  

นายดนัย สุรามิตร ประธานสภา  ช้ีแจงต่อท่ีประชุมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 ว่าการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่มโอนลดท่ีท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพ
เปล่ียนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา  ถามว่ามีสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะซักถามเพื่อความเข้าใจก่อนมีการ
ลงมติ  สมาชิกสภาไม่มีผู้ใดซักถามหรืออภิปราย  จึงขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 14  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   - 
   งดออกเสียง   - 
   4.2  ขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปีถัดไปกรณีก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 4 โครงการ 
          4.2.1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรีมเหล็กสายดอนทราย หมู่ 2  
                                                 จ านวนเงิน 491,658 บาท 
          4.2.2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ร่วมใจ หมู่ 5   
                                                จ านวนเงิน 498,960 บาท 
          4.2.3  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนา 1  หมู่ 8 
                                       จ านวนเงิน  480,000 บาท 
          4.2.4  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 3,4,5  หมู่ 12 
                                       จ านวนเงิน 696,366.93 บาท 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา   ช้ีแจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2561  ข้อ
ท่ี 57  กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนส้ินปี  โดยส่ังซื้อหรือส่ัง
จ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพันไม่ทันส้ินปี  ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีหรือตามข้อ
ผูกพัน 
เมื่อประธานสภา นายดนัย  สุรามิตร  ช้ีแจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ให้สมาชิกสภา 

ได้รับทราบแล้ว  ทางผู้บริหารจึงขอถอนญัตติข้อ 4.2.1/4.2.2/4.2.3 และ 4.2.4  ท้ัง 4 โครงการ  
   4.3  ขอกันเงินเบิกตัดปีกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 2565 ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง จ านวนเงิน
796,811 บาท 
   เนื่องจากข้อ 4.3  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับท่ี 4 ข้อ 57 เหมือนข้อ 
4.2 ฝ่ายบริหารจึงขอถอนญัตติ 
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4.4  ขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะรถพยาบาล (รถตู้) รถยนต์นั่งส่วน   
บุคคลเกิน 7 คน  หมายเลขทะเบียน 318 ชุมพร  เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
รับส่งผู้ป่วยในพื้นท่ีและใกล้เคียง 

นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา   เชิญท่านนายกปิยวัฒน์  ศรีมาลา  น าเสนอต่อสภา 
นายปิยวัฒน์  ศรีมาลา นายกอบต.ท่าข้าม รถคนนี้ได้ขอจากโรงพยาบาลท่าแซะ ทางโรงพยาบาลท่าแซะมอบให้ 

ด้วยความอยากได้เลยรีบไปรับมา เพื่อการบริการพี่น้องประชาชนต าบลท่าข้าม  แต่
ยอมรับว่ามีการผิดพลาดและระเบียบและขั้นตอน  ขอให้สภาได้พิจารณามีมติรับไปก่อน
เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวต าบลท่าข้าม 

นายดนัย  สุรามิตร เชิญสมาชิกได้อภิปรายเสนอความเห็นก่อนท่ีจะมีการลงมติ 
นายไพฑูรย์  ธรรมเสนา สมาชิกสภาอบต.หมู่ 4  เสนอว่าอยากให้มีการนัดพูดคุยหรือหารือให้ถูกต้องตามระเบียบ 

ของกระทรวงมหาดไทย  โดยเสนอให้มีฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าท่ี 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา  ได้มีการพูดคุยแล้วกับฝ่ายบริหารตอนสมัยประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณในห้องประชุมสภาแห่งนี้  โดยมีสมาชิกสภาและท่านนายกได้พูดคุยกันจน
เข้าใจในเรื่องของระเบียบแล้ว 

นางประนอม  มากทอง รองประธานสภา  ท าหน้าท่ีแทนประธานสภา 
นางประนอม  มากทอง ถามท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะสอบถามเพื่อความเข้าใจก่อนจะลงมติหรือไม่ 
นายสิทธิพงษ์  คชการ สมาชิกสภาอบต.หมู่ 14  ในเรื่องของระเบียบข้อกฎหมายมีท่านใดในท่ีประชุมมีระเบียบ 

ท่ีพร้อมจะช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้รับฟังในท่ีประชุมนี้ 
นายดนัย  สุรามิตร ขอช่ืนชมผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล  เห็นความส าคัญของพี่น้องประชาชนชาวต าบล 

ท่าข้าม  ในเรื่องของรถคันนี้  ซึ่งผู้บริหารได้ท าตามสัญญาตามท่ีท่านสัญญาไว้กับชาวบ้าน  
และชาวบ้านก็ตั้งความหวังไว้กับตัวท่านให้มาบริหารงบประมาณ   แต่ชาวบ้านก็คาดหวัง
ในตัวผมในฐานะสมาชิกสภาท่ีมาท าหน้าท่ีตรวจสอบดูแลการท างานของท่าน  ซึ่งได้รับ
ข้อมูลจากการประชุมก.อบต.ชุมพร และได้เอกสารมาฉบับนึง นายดนัย สุรามิตร จึงอ่าน
เอกสารด่วนท่ีสุด ของกระทรวงมหาดไทยถึงส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ทุกจังหวัด (ตามเอกสารแนบมาในบันทึกการประชุมนี้) 

นายดนัย  สุรามิตร จึงหารือต่อท่ีประชุมว่า ญัตตินี้มันเป็นการผิดระเบียบการจัดซื้อการจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ  จึงเห็นควรให้ท่านรองประธานสภา นางประนอม  มากทอง  เรียนไปถึงท่าน
นายกปิยวัฒน์  ศรีมาลา  เพื่อขอถอนญัตติ  เพราะการกระท าดังกล่าวกับรถคันนี้ผิด
ขั้นตอน  เพราะเมื่อรับรถคนนี้มาจากโรงพยาบาลท่าแซะแล้วได้น าไปแก้ไขปรับปรุง
ดัดแปลงไม่ได้คงอยู่ซึ่งสภาพเดิมท่ีรับมาและไดไปท าการจดทะเบียนเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
ของอบต.ท่าข้าม  ต้ังแต่ 6 กรกฎาคม 2565 แล้วจึงมาให้สภาพิจารณาในภายหลัง จึง
มองว่าเป็นการผิดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างตามท่ีกล่าวไว้  จึงขอให้ผู้บริหารถอนญัตติแล้ว
ไปแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบและค่อยมาพิจารณาใหม่ 

นางประนอม  มากทอง รองประธานสภา  ตามท่ีสมาชิกสภาหมู่ 10 ได้น าเสนอข้อมูลต่อท่ีประชุมในเรื่องของ 
ระเบียบข้อบังคับผู้บริหารมีแนวคิดหรือแนวทางแก้ไขอย่างไร  ก่อนจะมกีารพิจารณาหรือ
ทางผู้บริหารจะถอนญัตติเพื่อน าไปแก้ไขแล้วค่อยน ามาให้สภาพิจารณาใหม่ 

นายดนัย   สุรามิตร  . สมาชิกสภาอบต.หมู่ 10  คิดว่าการผิดระเบียบในครั้งนี้มันมีบทร้องเรียนแสดงว่าต้องมี 
โทษในหมวดการร้องเรียน ตามหมวดท่ี 10 ข้อ 220  (มีเอกสารแนบในบันทึกการ
ประชุม) 

นายปิยพงษ์  ฟักแฟ สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 9  เสนอว่าให้มีการซื้อรถใหม่ เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ของพี่ 
น้องประชาชนผู้ใช้บริการ 
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นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา   ขึ้นท าหน้าท่ีประธานต่อ 
   มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
นายดนัย  สุรามิตร ถามนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม จะถอนญัตติหรือไม่ 
นายปิยวัฒน์  ศรีมาลา นายกอบต.ท่าข้าม  ขอฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาแต่ละหมู่ก่อน 
นายดนัย  สุรามิตร เชิญสมาชิกอภิปราย 
นางณัฐมน  เต่าทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 13  รถคันนี้ทางฝ่ายบริหารได้โอนเป็นทรัพย์สินของอบต.ท่าข้าม 

ไปแล้ว  ท าไมต้องน ามาให้สมาชิกสภารับทรัพย์สินของตัวเอง 
นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 15  ในเมื่อโอนแล้วด าเนินการแล้ว แต่น ามาย้อนหลังให้สภา

เห็นชอบ  ซึ่งมันผิดขั้นตอนจะให้สภาเห็นชอบเพื่ออะไร 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา   ถามท่านนายกจะถอนญัตติหรือไม่อย่างไร 
นายปิยวัฒน์  ศรีมาลา นายกอบต.  ขอมติจากสภาวันนี้เลย 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา    ขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม  ไม่เห็นชอบ 12  เสียง 
   เห็นชอบ   - 
   งดออกเสียง   2  เสียง 
นายดนัย   สุรามิตร แจ้งให้เลขานุการสภา  ระบุช่ือผู้ลงมติด้วยเพื่อเป็นหลักฐานในการลงมติ 
   งดออกเสียง  1.  นายถนอมศักดิ์   พนัสนาชี สมาชิกสภาอบต.หมู่ 11 
          2.  นายสุทัศน์   ช่วยชูหนู  สมาชิกสภาอบต.หมู่ 15 
   ไม่เห็นชอบ  1.  นายดนัย  สุรามิตร สมาชิกสภาอบต.หมู่ 10 
         2.  นางประนอม  มากทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1 
         3.  นายมานะศักดิ์  พิณวานิช สมาชิกสภาอบต.หมู่ 6 
         4.  นายธรรมนูญ  ยังกิว สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2 
         5.  นายไพฤทธิ์  ด าหงษ์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3 
         6.  นายไพฑูรย์  ธรรมเสนา สมาชิกสภาอบต.หมู่ 4 
         7.  นายประเสริฐ  เต่าทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 7 
         8.  นายปัญญา  เพชรศรี สมาชิกสภาอบต.หมู่ 8 
         9.  นายปิยพงษ์  ฟักแฟ สมาชิกสภาอบต.หมู่ 9 
        10.  นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้   สมาชิกสภาอบต.หมู่ 12 
        11.   นางณัฐมน   เต่าทอง   สมาชิกสภาอบต.หมู่ 13 
        12.  นายสิทธิพงษ์  คชการ สมาชิกสภาอบต.หมู่ 14 
   4.5  การรับมอบโครงการประจ าปีงบประมาณ 2565  งานซ่อมบ ารุง ผิวจราจรและงาน
อาคารน้ าด่ืม  จากหน่วยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 46 ส านักงานพัฒนาภาค 4  จ านวน 10 โครงการ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบรับ   14 เสียง 
   ไม่เห็นชอบรับ  ไม่มี 
   งดออกเสียง   ไม่มี 
นายสิทธิชัย  ค าหอม ปลัดอบต.ท่าข้าม  กล่าวว่าโครงการ 10 โครงการนี้ก็เหมือนกับเรื่องรถในข้อ 4.4 แต่

ท าไมสภาถึงรับ  แต่ไม่รับเรื่องรถพยาบาลมองได้ถึงว่าสภา 2 มาตรฐาน 
นายดนัย  สุรามิตร ว่า 2 โครงการนี้มันไม่เหมือนกนัไม่เถียง   เพราะโครงการ 10 โครงการท่ีรับมอบนี้

สมาชิกสภา ผู้ช่วย ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านได้เข้าไปตรวจสอบแล้วว่าใช้งานได้จริง  และท่ีส าคัญ
คือฝ่ายบริหารเองก็ได้เซ็นรับมาแล้ว 
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    4.6  ขอโอนงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
4.6.1  โครงการโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 60x150 ซม.  จ านวน  10 ตัว  
จ านวนเงิน 8,342 บาท  จากโครงการงานก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ดอนทราย หมู่ 2 และจากโครงการก่อสร้างถนนสาย 60 พรรษามหาราชินี หมู่ 
9  จ านวนเงิน 7,658 บาท  รวมเป็นเงิน 16,000 บาท 

นางณัฐมน  เต่าทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 13  รู้สึกงงกับเอกสารเพราะการโอนจากโครงการดอนทรายหมู่ 2 
มา 8,342 บาท  แล้วงบประมาณหลังโอนเป็น 0  แต่พอมาหน้าต่อไปโอนจากงบ
โครงการดอนทรายอีก 7,658 บาท  ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะยอดหลังโอนครั้งแรก
หมดแล้วจะโอนอีกไม่ได้ 

นางสาววรรณนภา  แสงสว่าง หัวหน้าส านักปลัด  ช้ีแจงว่ามันมาจากระบบ 
นางสาวชวาลา  ยังเจริญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ได้กล่าวขอโทษว่าเป็นความผิดของเขาเองท่ีไม่ได้

ตรวจสอบจริง ๆแล้วยอดเงินอีกจ านวน 7,658 บาท  มาจากโครงการสาย 60 พรรษา
มหาราชินี หมู่ 9  รวมแล้วเป็นเงิน 16,000 บาท 

นายดนัย  สุรามิตร  ประธานสภา  ถามสมาชิกเข้าใจตรงกันแล้วนะ 
4.6.2 โครงการโต๊ะส านักงานขนาด 5 ฟุต  โอนลดจากโครงการก่อสร้างถนน          

คอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนา 1  หมู่ 8  จ านวน 55,000 บาท 
4.6.3 โครงการเก้าอี้ส านักงานมีล้อเล่ือนสีด า  จ านวน 1 ตัว  จากโครงการ    

ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 1,600 บาท 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา  ขอมติท่ีประชุมท้ัง 3 โครงการทีละโครงการ 
   4.6.1  มติดังนี้  เห็นชอบ   14  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
     งดออกเสียง  ไม่มี 

4.6.2 มติดังนี้  เห็นชอบ   14  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
     งดออกเสียง  ไม่มี 
   4.6.3  มติดังนี้  เห็นชอบ   14  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
     งดออกเสียง  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่น ๆ 
นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู   สมาชิกสภาอบต.หมู่ 15  กล่าวขอบคุณฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าท่ีอบต.ท่ีไป 

ร่วมไว้อาลัยในงานศพของคุณแม่ 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา  กล่าวปิดการประชุมเวลา  12.00 น. 
 

    ลงช่ือ  ผู้จดบันทึกการประชุม  
                 (นายมานะศักดิ์  พิณวานิช) 

    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 

ลงช่ือ    ประธานท่ีประชุม                   
         (นายดนัย  สุรามิตร) 

                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภานี้แล้ว  เมื่อวันท่ี      ตุลาคม  ๒๕๖๕ 

 
 

(ลงช่ือ)   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                        (นายสิทธิพงษ์  คชการ) 
                                สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 14 

(ลงช่ือ)   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     
             (นายไพฑูรย์  ธรรมเสนา)                                                    
                     สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  4                   
                                        

 (ลงช่ือ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      
                (นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้) 
                                                            สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 12                                       

                     
                                  

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามได้รับรองรายงานการประชุมในคราวการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าข้าม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 

                       
       (นายดนัย  สุรามิตร) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1/2565 

วันที่ 10  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

 

ผู้มาประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายดนัย    สุรามิตร ประธานสภาอบต.ท่าข้าม ดนัย  สุรามิตร 
2 นางประนอม    มากทอง รองประธานสภาอบต.ท่าข้าม ประนอม  มากทอง 
3 นายมานะศักดิ์      พิณวานิช เลขานุการสภาอบต.ท่าข้าม มานะศักดิ์      พิณวานิช 
4 นายธรรมนญู    ยังกิว สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ธรรมนญู    ยังกิว 
5 นายไพฤทธิ์    ด าหงษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ไพฤทธิ์    ด าหงษ์ 
6 นายไพฑูรย์    ธรรมเสนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 ไพฑูรย์    ธรรมเสนา 
7 นายธีรศักดิ์  ศรีชาติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 ธีรศักดิ์  ศรีชาติ 
8 นายประเสริฐ       เต่าทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 ประเสริฐ       เต่าทอง 
9 นายปญัญา  เพชรศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 ปัญญา  เพชรศรี 

10 นายถนอมศักดิ์       พนัสนาชี สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 ถนอมศักดิ์      พนัสนาชี 
11 นายเฉลิมชัย      ชมท่าไม้ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 เฉลิมชัย      ชมท่าไม้ 
12 นางณัฐมน      เต่าทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 ณัฐมน      เต่าทอง 
13 นายสิทธิพงษ์     คชการ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14 สิทธิพงษ์     คชการ 
14 นายสุทัศน์        ช่วยชูหนู สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 สุทัศน์        ช่วยชูหนู 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายปิยะพงษ์  ฟักแฟ สมาชิสภาอบต.ท่าข้าม หมู่ท่ี 9 ลาป่วย 
 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายปิยวัฒน์    ศรีมาลา นายก  อบต.ท่าข้าม ปิยวัฒน์  ศรีมาลา 
2 นายธวัชชัย    เนตรทองค า รองนายก อบต.ท่าข้าม ธวัชชัย   เนตรทองค า 
3 นายอนันท์  พนัสนาชี รองนายกอบต.ท่าข้าม อนันท์  พนัสนาชี 
4 น.ส.ชโรชิน   เพชรมณี เลขานุการนายก อบต.ท่าข้าม ชโรชิน   เพชรมณี 
5 นายสิทธิชัย    ค าหอม ปลัดอบต.ท่าข้าม สิทธิชัย    ค าหอม 
6 นางสาวชวาลา    ยังเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชวาลา    ยังเจริญ 
7 นางสาววรรณนภา   แสงสว่าง หัวหน้าส านักปลัด วรรณนภา  แสงสว่าง 
8 นางสาววาสนา  วระดิษฐ ผู้อ านวยการคลัง วาสนา  วระดิษฐ 
9 นายสุทธิรักษ์  แก้วนิ่ม ผู้อ านวยการกองช่าง สุทธิรักษ์  แก้วนิ่ม 

10 นายภักดิ์พงษ์  อินทนา นายช่างโยธา ภักดิ์พงษ์  อินทนา 
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เร่ิมประชุมเวลา  09.25 น. 
นายมานะศักด์ิ   พิณวานิช  
เลขานุการสภา เรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามและคณะผู้บริหาร ผู้มาเข้าร่วมประชุม

เข้าห้องประชุมสภาเลขานุการสภา นับองค์ประชุม และเชิญนายกอบต.ท่าข้าม นาย
ปิยวัฒน์  ศรีมาลา  จุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัย และเชิญนายดนัย  สุรามิตร  
ประธานสภากล่าวเปิดการประชุม   

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาฯ แจ้ง 

1. นายปิยพงษ์  ฟักแฟ  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 9  ขอลาป่วย 
2. เรื่องการแข่งขันเรือยาวประจ าปี 2565 ท่ีคลองหัววังพนังตัก ประธานได้ขอความ

ร่วมมือสมาชิกสภาช่วยเหลือกิจกรรมเรือยาวในทุก ๆ ด้าน 
ท่ีประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแล้ว  
นายมานะศักดิ์  พิณวานิช   เลขานุการสภา  ได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 วันท่ี 23    

พฤษภาคม  
นายดนัย  สุรามิตร ขอมติรับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม รบัรองรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม ไม่ม ี
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องด่วน 
นายธีรศักดิ์  ศรีชาติ       สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 5  ช้ีแจงเรื่องถังประปามีรอยรั่วจ านวนมาก จึงขอให้ท่านนายก

ช่วยแก้ไขเปล่ียนถังประปา 
นายประเสริฐ  เต่าทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 7 เรื่องถนนลูกรังช ารุดเสียหาย จ านวนมากขอให้ท่านนายกช่วย 

น าหินลูกรังเข้าช่วยในการกลบหลุม บ่อ ในเขตถนนในหมู่ 7 
 นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 15  เรื่องฝนตกท าให้น้ ากัดเซาะถนนลูกรัง ขอให้ท่านนายกน า 

หินและเครื่องจักร เช่น รถเกรด เข้าช่วยเหลือชาวบ้าน 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ 
   5.1  ระเบียบสภาทอ้งถ่ินว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ.... ตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. 2565 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาฯ กล่าวถึงพระราชบัญญัติการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565  

ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565 และมีผลบังคับ
ใช้ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  โดยมาตรา 9 ก าหนดให้ผู้
มีสิทธิเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าช่ือ ให้ยื่นค าร้องต่อประธานสภาท้องถิ่นตาม
ระเบียบท่ีประธานสภาท้องถิ่นก าหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น    

   ท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   6.1 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ. 2547 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณา 3 วาระ โดยจะ
พิจารณารวดเดียวไม่ได้ และในวาระ 2 ต้องก าหนดเวลาเสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่า 
24 ช่ัวโมง นับแต่สภามีมติรับหลักการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 45 วรรคสาม 

นายดนัย  สรามิตร ประธานสภาฯ เชิญนายปิยวัฒน์  ศรีมาลา นายกอบต.ช้ีแจงต่อสภา  นายกได้มอบหมาย
ให้นายสิทธิชัย  ค าหอม  ปลัดอบต.ท่าข้ามเป็นผู้ช้ีแจงต่อสภา 

นายสิทธิชัย  ค าหอม ปลัดอบต.ท่าข้าม  ช้ีแจงค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
2566 ตามเอกสาร     
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม  

       บัดนี้ ถึงเวลาท่ีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566ต่อสภาอบต.ท่าข้ามอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น 
ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม  จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์สถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ดังนี้ 
1. สถานการณ์คลัง   
งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ วันท่ี 4 สิงหาคม 2565  

มีสถานะการเงินดังนี ้
1.1 เงินฝากธนาคาร  จ านวน 27,100,586.30 บาท 
1.2 เงินสะสม  จ านวน 80,225,001.17 บาท 
1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 15,220,927.66 บาท 
2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.1 รายรับจริง  จ านวน 46,654,450.63 บาท  ประกอบด้วย 
      หมวดภาษีอากร  จ านวน 420,742.63 บาท 
      หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   จ านวน 576,541.55 บาท 
      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน 91,077.83 บาท 
      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน 564,005.76 บาท 
      หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน 21,393,647.61 บาท 
      หมวดเงินอุดหนุน จ านวน 23,608,435.25 บาท 
2.2  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 35,068,357.00 บาท 
2.3  รายจ่ายจริง จ านวน 37,955,126.33 บาท 
     งบกลาง  จ านวน 13,314,640.50 บาท 
     งบบุคลากร  จ านวน 12,423,114.18 บาท 
     งบด าเนินการ  จ านวน 5,547,776.11 บาท 
     งบลงทุน  จ านวน 4,473,595.54 บาท 
     งบเงินอุดหนุน  จ านวน 2,196,000 บาท 
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2.4  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน    
 12,867,457.00 บาท 

2.5  จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี จ านวน 1,494,800.00บาท 
รายรับประมาณการปี 2566 จ านวน 46,020,000 บาท ต้ังสูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา ปีงบ 2565 จ านวน 
45,664,763.00 บาท   รายได้ได้จาก 

รายได้จัดเก็บเอง รวมรายได้จัดเก็บเอง จ านวน 2,076,356.00 บาท 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้อปท.  จ านวน 19,686,881.00 บาท 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้อปท. จ านวน 24,256,763.00 บาท 

    รายจ่ายประมาณการปี 2566 
    จ่ายจากงบประมาณ งบกลาง   จ านวน 15,217,155.00 บาท  
    งบบุคลากร จ านวน 14,348,250.00 บาท 
    งบด าเนินงาน   จ านวน 8,516,795.00 บาท 
    งบลงทุน  จ านวน  4,622,000.00 บาท 

งบเงินอุดหนุน  จ านวน 3,315,800.00 บาท 
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ จ านวน 46,020,000.00 บาท  ประมาณการ 

รายจ่ายไว้สูงกว่าปีท่ีผ่านมา ปี2565 จ านวน 45,664,763.00 บาท 
ท่ีประชุม เสนอพักการประชุม 
พักการประชุม 10 นาที  
เริ่มประชุมต่อ 10.55 น. 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาฯ   สอบถามสมาชิกสภาว่าใครจะซักถามอภิปรายเกี่ยวกับค าแถลง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อีกหรือไม ่ 
นางณัฐมน  เต่าทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 13  เสนอขอต้ังคณะกรรมการสภาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์แก่การ

พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ขอให้เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 47 ในการพิจารณา
ญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  หากมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนทีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่อง
นั้นพอสมควรแล้ว  เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาท้องถิ่น
จะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

นายดนัย  สุรามิตร ขอผู้รับรอง   
มีผู้รับรองดังนี ้

 1. นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู   สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 15   
 2. นายประเสริฐ  เต่าทอง  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 14 
 3. นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 12 
นางณัฐมน  เต่าทอง สมาชิกสภา  ขอเสนอให้มีคณะกรรมการ 7 ท่าน 
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นายดนัย  สุรามิตร ขอผู้รับรอง 

1. นายสิทธิพงษ์  คชการ  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 14 
2. นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 15 
3. นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้   สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 12 

นายดนัย   สุรามิตร ให้สมาชิกสภาเสนอรายช่ือคณะกรรการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ทีละคนและขอผู้รับรอง 
1.  นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู   เสนอนางประนอม  มากทอง   สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 1  

มีผู้รับรองดังนี ้       1.1  นายประเสริฐ  เต่าทอง   สมาชิกสภาหมู่ท่ี 7 
1.2  นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู   สมาชิกสภาหมู่ท่ี 15 
1.3  นายปิยพงษ์  ฟักแฟ   สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 9 

   2.  นายประเสริฐ  เต่าทอง   เสนอนายดนัย  สุรามิตร  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 10   
มีผู้รับรอง  ดังนี้ 
        2.1  นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู   สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 15 
        2.2  นางณัฐมน  เต่าทอง    สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 13 
        2.3  นายสิทธิพงษ์   คชการ  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 14 
   3.  นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู   เสนอ  นายมานะศักดิ์  พิณวานิช  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 6 
มีผู้รับรองดังนี ้
        3.1  นายธรรมนูญ  ยังกิว   สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 2 
        3.2   นางณัฐมน   เต่าทอง  สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 13 
        3.3  นายไพฤทธิ์   ด าหงษ์  สมาชิกสภาอบต. หมุ่ทู่ 3 

4.  นางประนอม มากทอง  เสนอ นายถนอมศักดิ์  พนัสนาชี  สมาชิกสภาอบต.หมู่ 11   
มีผู้รับรองดังนี ้
       4.1  นางประนอม  มากทอง     สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1 
       4.2  นางณัฐมน  เต่าทอง   สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 13 
       4.3  นายปัญญา  เพชรศรี สมาชิกสภาอบต.หมู่ 8 
   5.  นายสิทธิพงษ์  คชการ  เสนอ นางณัฐมน  เต่าทอง  สมาชิกสภา หมู่ 13   
มีผู้รับรองดังนี ้
       5.1  นายประเสริฐ   เต่าทอง    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 7 
       5.2  นายสิทธิพงษ์   คชการ   สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 14 
       5.3  นายไพฑูรย์  ธรรมเสนา    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 4 
   6.  นายสุทัศน์   ช่วยชูหนู   เสนอนายสิทธิพงษ์  คชการ  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 14  
มีผู้รับรองดังนี ้      6.1  นายปิยพงษ์  ฟักแฟ    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 9 
       6.2   นายปัญญา  เพชรศรี    สมาชิสภาอบต.หมู่ท่ี 8 
       6.3  นายประเสริฐ  เต่าทอง   สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 7 
   7.  นางประนอม  มากทอง   เสนอ นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 12 
มีผู้รับรอง ดังนี ้
       7.1  นายไพฤทธิ์  ด าหงษ์   สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 3 
       7.2  นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 15 
       7.3  นายประเสริฐ  เต่าทอง   สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 7 
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นายดนัย  สุรามิตร เมื่อมีคณะกรรมการจึงใหอ้ านาจเลขานุการนัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณเพื่อต้ังประธานและเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติฯ 

นายดนัย  สุรามิตร ท่ีประชุมมีสมาชิกสภาจะอภิปรายซักถามต่อหรือไม่ และขอนัดประชุมสภา สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 15 สิงหาคม 2565 

 ท่ีประชุม  รับทราบ 

 

 6.2  การส่งมอบ-รับมอบทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 1 โครงการก่อสร้าง
ถนนสายแยกทล 4 –บ้านหาดส้มแป้น หมู่ที่ 7 

นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาฯ ได้เชิญฝ่ายบริหารได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมได้รับทราบ 
นายสิทธิชัย  ค าหอม ปลัดอบต.ท่าข้าม  ด้วยส านักงานทางหลวงชนบทท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) โดยแขวงทาง

หลวงชนบทชุมพร ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อปีพ.ศ. 2547-2561 ด าเนินการก่อสร้าง
โครงการท่ีอยู่นอกโครงข่ายทางหลวงชนบท เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งได้
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  แต่เนื่องจากถนน/สะพานอยู่ ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม  เพื่อดูแลรักษาต่อไป  จึงได้ขอความร่วมมือในการรับ
มอบสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์เพื่อประโยชน์แก่งานทาง จ านวน 1 
โครงการ คือโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทล 4 –บ้านหาดส้มแป้น หมู่ท่ี 7 ก่อสร้างเมื่อ
ปี พ.ศ. 256 ระยะทาง 1,785 กิโลเมตร  กว้าง 6.00 เมตร มูลค่า 9,895,000 บาท  
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงบประมาณและสินทรัพย์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีความรับผิดชอบให้มีความถูกต้อง สอดคล้องกับข้อเท็จจริงปัจจุบัน  
จึงขอให้สภาได้พิจารณาตามเอกสาร 

นายธีระศักดิ์ ศรีชาติ สมาชิกสภาอบต.หมู่ 5 ด้วยถนนสายนี้ได้รับงบประมาณจากส านักงานทางหลวงชนบท ท่ี 
11 สุราษฎร์ธานี ก่อสร้างถนนสายแยกทล. 4 –บ้านหาดส้มแป้น หมู่ท่ี 7 เพื่อถ่ายโอนให้
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามเป็นผู้ดูแล น าเข้าวาระการประชุมเพื่อให้สภาได้พิจารณา
รับมอบสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว เพื่ออบต.จะได้ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไป 

นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติท่ี
ประชุม 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบรับมอบโอน  จ านวน 13 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ   - 
      งดออกเสียง  จ านวน 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องเสนอใหม่ ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอื่น ๆ  
นายสิทธิพงษ์  คชการ สมาชิกสภา หมู่ท่ี 14  จากการแก้ไขปัญหาถนนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ าท่วมนั้น ปรากฎว่ายัง

เกิดน้ าท่วมขังอยู่ จึงขอให้ฝ่ายบริหารได้ช่วยแก้ไขให้ใหม่ 
นางณัฐมน  เต่าทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 13  จากการแก้ไขปัญหาปั๊มน้ าประปาหมู่บ้านท่ีช ารุดเสียหาย ซึ่ง

ได้แก้ไขซ่อมแซม 2 รอบแล้ว  จึงขอให้ฝ่ายบริหารได้ช่วยแก้ไขแบบถาวรเพื่อไม่ให้เกิด
ความเสียหายอีก ไม่เสียหายง่าย ๆ และฝากให้ฝ่ายบริหารช่วยดูแลถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านท่ีเสียหายหลายจุด 
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นายดนัย  สุรามิตร ถนนลูกรังแต่ละสายท่ีได้ท าไว้นั้นดีอยู่แล้ว แต่เมื่อมีฝนตกหนักจะเกิดการกัดเซาะน้ าท่วม

ขังท าให้ถนนได้รับความเสียหาย ดังนั้นถนนตามจุดเข้าบ้าน เข้าสวนควรต้องมีการวางท่อ
ระบายน้ าให้น าไหลได้สะดวก จะท าให้ถนนได้รับความเสียหายน้อยลง 

นายมานะศักดิ์  พิณวานิช  เลขานุการสภา  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 6  แจ้งฝายน้ าล้นนาจันทุ มีระดับท่ีต่ าท าให้ขับขี่
ยวดยานพาหนะล าบาก  ขอฝากให้ฝ่ายบริหารได้พิจารณาแก้ไข 

นางณัฐมน  เต่าทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 13  เรียนฝ่ายบริหารช่วยหาแนวทางแก้ไขเรื่องรถบรรทุกท่ีวิ่งผ่าน
ไปมาภายในถนนหมู่บ้าน สาเหตุให้เกิดฝุ่นและถนนได้รับความเสียหาย 

นายดนัย  สุรามิตร เรื่องรถบรรทุกท่ีบรรทุกน้ าหนักเกิน ต้องควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับถนน  จึง
ยินดีท่ีจะให้ถนนของหมู่ท่ี 10 จ านวน 2 เส้นทางท าเป็นถนนควบคุมน้ าหนัก เพื่อเป็น
แนวทาง 

นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี  ขอบคุณท่านนายกท่ีช่วยแก้ไข่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านท่ีได้รับ
ความเสียหายหนักจากการถูกน้ าฝนกัดเซาะท าให้ถนนตัดขาด 

นายธีรศักดิ์  ศรีชาติ สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี5  แจ้งว่าได้มีราษฎรภายในหมู่บ้านร้องขอให้ก่อสร้างถนนสาย
ศาลาหมู่ 5-ประชาอารีย์ 

นายปิยวัฒน์  ศรีมาลา นายกอบต.ท่าข้าม  ได้ช้ีแจงท่ีประชุมสภา 
1. เรื่องถังน้ าประปาท่ีได้ช ารุดเสียหายนั้นขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามได้

มอบหมายให้ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเข้าด าเนินการแล้ว ซึ่งอยู่ในขั้นตอนก าลังด าเนินการอยู่
เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติต่อไป 

2. เรื่องถนนลูกรังท่ีได้รับความเสียหายนั้น ขณะนี้ได้น าเครื่องจักรกลเข้าพื้นท่ีเพื่อ
ด าเนินการแล้ว แต่เนื่องจากฝนยังตกต่อเนื่อง จึงไม่สะดวกในการด าเนินการต้องรอ
ให้สภาพอากาศเข้าสู่ภาวะปกติดแล้วจึงจะเข้าด าเนินการให้เร็วท่ีสุด 

3. ส าหรับในพื้นท่ีหมู่ท่ี 15 ได้น าเครื่องจักรกลเข้าด าเนินการแก้ไขให้แล้ว 
4. หมู่ท่ี 14 จากการที่เกิดปัญหาซ้ าซากเรื่องน้ าท่วมขังถนนนัน้  ทางฝ่ายบริหารจะได้

น าลูกรังไปลงให้ในบริเวณท่ีน้ าท่วมขัง เพื่อแก้ไขปัญหา 
5. ส าหรับป๊ัมน้ าประปา หมู่ที  13 ท่ีเสียหายนั้นขอปรึกษาหารือกับฝ่ายเจ้าหน้าท่ีเพื่อ

จะได้หาวิธีแก้ไข 
6. ฝายน้ าล้นนาจันทุ หมู่ท่ี 6  นั้นก าลังด าเนินการพิจารณาแก้ไข 

นายศตคุณ  เจียมสกุลรัตน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ได้แนะน าตัวเข้าปฏิบัติหน้าท่ี ณ อบต.ท่าข้าม 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา นัดประชุมสภาในวันท่ี 15 สิงหาคม 2565  เวลา 09.00 น. และ

กล่าวปิดการประชุมวันนี้เวลา 15.00 น. 
 

    ลงช่ือ  ผู้จดบันทึกการประชุม  
                 (นายมานะศักดิ์  พิณวานิช) 

    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 

ลงช่ือ    ประธานท่ีประชุม                   
         (นายดนัย  สุรามิตร) 

                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภานี้แล้ว  เมื่อวันท่ี ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

 
 

(ลงช่ือ)   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                        (นายสิทธิพงษ์  คชการ) 
                                สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 14 

(ลงช่ือ)   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     
             (นายไพฑูรย์  ธรรมเสนา)                                                    
                     สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  4                   
                                        

 (ลงช่ือ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      
                (นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้) 
                                                            สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 12                                       

                     
                                  

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามได้รับรองรายงานการประชุมในคราวการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

                       
       (นายดนัย  สุรามิตร) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2/2565 

วันที่ 15  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

 

ผู้มาประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายดนัย    สุรามิตร ประธานสภาอบต.ท่าข้าม ดนัย  สุรามิตร 
2 นางประนอม    มากทอง รองประธานสภาอบต.ท่าข้าม ประนอม  มากทอง 
3 นายมานะศักดิ์      พิณวานิช เลขานุการสภาอบต.ท่าข้าม มานะศักดิ์      พิณวานิช 
4 นายไพฤทธิ์    ด าหงษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ไพฤทธิ์    ด าหงษ์ 
5 นายไพฑูรย์    ธรรมเสนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 ไพฑูรย์    ธรรมเสนา 
6 นายธีรศักดิ์  ศรีชาติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 ธีรศักดิ์  ศรีชาติ 
7 นายปญัญา  เพชรศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 ปัญญา  เพชรศรี 
8 นายปิยพงษ์  ฟักแฟ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 ปิยพงษ์  ฟักแฟ 
9 นายถนอมศักดิ์       พนัสนาชี สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 ถนอมศักดิ์      พนัสนาชี 

10 นายเฉลิมชัย      ชมท่าไม้ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 เฉลิมชัย      ชมท่าไม้ 
11 นางณัฐมน      เต่าทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 ณัฐมน      เต่าทอง 
12 นายสิทธิพงษ์     คชการ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14 สิทธิพงษ์     คชการ 
13 นายสุทัศน์        ช่วยชูหนู สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 สุทัศน์        ช่วยชูหนู 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายธรรมนญู    ยังกิว สมาชิสภาอบต.ท่าข้าม หมู่ท่ี 2 ลาป่วย 
2 นายประเสริฐ   เต่าทอง สมาชิสภาอบต.ท่าข้าม หมู่ท่ี 7 ลาป่วย 

 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายปิยวัฒน์    ศรีมาลา นายก  อบต.ท่าข้าม ปิยวัฒน์  ศรีมาลา 
2 นายธวัชชัย    เนตรทองค า รองนายก อบต.ท่าข้าม ธวัชชัย   เนตรทองค า 
3 นายอนันท์  พนัสนาชี รองนายกอบต.ท่าข้าม อนันท์  พนัสนาชี 
4 น.ส.ชโรชิน   เพชรมณี เลขานุการนายก อบต.ท่าข้าม ชโรชิน   เพชรมณี 
5 นายสิทธิชัย    ค าหอม ปลัดอบต.ท่าข้าม สิทธิชัย    ค าหอม 
6 นางสาวชวาลา    ยังเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชวาลา    ยังเจริญ 
7 นางสาววรรณนภา   แสงสว่าง หัวหน้าส านักปลัด วรรณนภา  แสงสว่าง 
8 นางสาววาสนา  วระดิษฐ ผู้อ านวยการคลัง วาสนา  วระดิษฐ 
9 นายสุทธิรักษ์  แก้วนิ่ม ผู้อ านวยการกองช่าง สุทธิรักษ์  แก้วนิ่ม 

10 นายภักดิ์พงษ์  อินทนา นายช่างโยธา ภักดิ์พงษ์  อินทนา 
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เร่ิมประชุมเวลา  09.25 น. 
นายมานะศักด์ิ   พิณวานิช  
เลขานุการสภา เรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามและคณะผู้บริหาร ผู้มาเข้าร่วมประชุมเข้าห้อง 

ประชุมสภาเลขานุการสภา นับองค์ประชุม และเชิญสมาชิกสภาฯหมู่ 8 นายปัญญา  เพชรศรี  จุด
ธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัย และเชิญนายดนัย  สุรามิตร  ประธานสภากล่าวเปิดการประชุม   

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาฯ แจ้งท่ีประชุมทราบ 

1. นายธรรมนญู  ยังกิว  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 2  ขอลาป่วย 
2. นายประเสริฐ  เต่าทอง  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 7  ลาป่วย 
ท่ีประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแล้ว  
นายมานะศักดิ์  พิณวานิช   เลขานุการสภา  ได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1   

วันท่ี 10 สิงหาคม 2565  
ท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม  

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม ไม่ม ี
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องด่วน ไม่ม ี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ  ไม่ม ี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องค้างพิจารณาร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาฯ จากท่ีได้ต้ังคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณได้คัดเลือก 

คณะกรรมการพิจารณา 1 ท่าน เป็นประธานพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ คือ นางประนอม  
มากทอง  และคัดเลือกนางณัฐมน  เต่าทอง  เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติฯ  

นางประนอม   มากทอง ประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ กล่าวว่าคณะกรรมการท้ัง 7 ท่าน มี
ความเห็นตรงกันขอให้ผู้บริหารได้ช้ีแจงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ทีละหมวด 

นายดนัย  สุรามิตร ขอให้ฝ่ายบริหารได้ช้ีแจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566   
นายปิยวัฒน์  ศรีมาลา นายกอบต.ท่าข้าม  ได้มอบหมายให้นางสาววรรณนภา  แสงสว่าง  หัวหน้าส านัก

ปลัดเป็นผู้ช้ีแจงข้อบัญญัติงบประมาณตามเอกสาร 
นางสาววรรณนภา  แสงสว่าง   หัวหน้าส านักปลัด   ขอช้ีแจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ตามเอกสาร ข้อบัญญัตินี้จะมีผลบังคับใช้วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 เป็น
ต้นไป  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 
46,020,000 บาท  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวด
ภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 46,020,000 บาท  โดย
แยกรายละเอียดตามแผนงานดังนี้ 

 ด้านบริหารทั่วไป    แผนงานบริหารงานท่ัวไป จ านวน 11,057,552 บาท 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   จ านวน  701,240 บาท 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา           จ านวน  6,849,700 บาท 
 แผนงานสาธารณสุข        จ านวน 1,145,979  บาท 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์    จ านวน  634,860  บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน    จ านวน 1,161,782 บาท 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   จ านวน 45,000 บาท 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  จ านวน 410,000 บาท 
ด้านการเศรษฐกิจ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จ านวน 8,766,732 บาท 
 แผนงานการเกษตร   จ านวน 30,000 บาท 
ด้านการด าเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง  จ านวน 15,217,155 บาท 
 งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 46,020,000 บาท 
นางณัฐมน  เต่าทอง สอบถามค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 
นางสาววรรณนภา  แสงสว่าง    หัวหน้าส านักปลัด  ช้ีแจงว่าในส่วนนี้จะใช้ในการบริหารงานฝ่ายกองช่าง งาน

ปรับปรุง/ซ่อมแซม และก่อสร้าง 
นายดนัย  สุรามิตร สอบถามว่าค่าไฟของสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตรต้ังไว้เพื่อเป็นรายจ่าย

ส ารองใช่หรือไม่       
นางสาววรรณนภา  แสงสว่าง   ใช่ 
นางณัฐมน  เต่าทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 13  ค่าวัสดุก่อสร้างได้รวมถึงหินคลุก ยางมะตอย ดินทรายด้วย

หรือไม่            
นางสาววรรณนภา  แสงสว่าง     รวมด้วย 
นางณัฐมน  เต่าทอง งานโครงสร้างพืน้ฐานปีนี้น้อยกว่าทุกปี 
นายดนัย  สุรามิตร ให้ดูจากประมาณการรายรับคือ ภาษีจัดเก็บ 
นางสาววรรณนภา  แสงสว่าง     ด้วยสถานการณ์โรคระบาดติดเช้ือโควิด-19 ท่ีผ่านมา ท าให้เงินสนับสนุนต่าง ๆ 

ไม่มีการสนับสนุนมาจึงท าให้งบประมาณน าไปใช้ในส่วนอื่น 
นายดนัย  สุรามิตร มีสมาชิกสภาจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
นางประนอม  มากทอง สอบถามงบประมาณประเพณีลอยกระทง 
นางสาววรรณนภา  แสงสว่าง    ตัวเลขอาจจะคลาดเคล่ือน แต่เนื้อหารายละเอียดยังคงเหมือนเดิม 
นางณัฐมน  เต่าทอง เสนอขอพักการประชุม 
นายดนัย  สุรามิตร พักการประชุม 10 นาที  
เริ่มประชุมต่อเวลา 11.05 น. 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาฯ แจ้งให้สมาชิกสภาทราบวาระต่อไป คือวาระรับหลักการ 

ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบรับหลักการ  12 เสียง  งดออกเสียง 1  เสียง   
เข้าสู่วาระที่ 2 แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติเลือกจากสมาชิก 3 ใน 7 คน 

นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้     สมาชิกสภาอบต.หมู่ 12  เสนอ 7 คน 
       ผู้รับรอง  1.  นางณัฐมน  เต่าทอง   สมาชิกสภาอบต.หมู่ 13 

      2. นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู   สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 15 
      3. นายปิยพงษ์  ฟักแฟ  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 9 
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นายสิทธิพงษ์  คชการ สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 14   เสนอ  นางประนอม  มากทอง  สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1 
   ผู้รับรอง        

      1. นายปิยพงษ์   ฟักแฟ   สมาชิกสภาอบต.หมท่ี 9 
           2. นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 12 
           3. นายถนอมศักด์ิ  พนัสนาชี   สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 11 

นางณัฐมน  เต่าทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 13   เสนอนายถนอมศักดิ์  พนัสนาชี  สมาชิกสภาอบต.หมู่11 
   ผู้รับรอง        

      1. นายปิยพงษ์   ฟักแฟ   สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 9 
      2. นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 15 
      3. นายไพฤทธิ์  ด าหงษ์    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 3 

นางประนอม  มากทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 1  เสนอ นายดนัย  สุรามิตร  สมาชิกสภาอบกต.หมู่ท่ี 10 
   ผู้รับรอง       

          1.  นายปิยพงษ์  ฟักแฟ       สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 9 
          2. นายถนอมศักดิ์   พนัสนาชี    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 11 
          3. นายสิทธิพงษ์  คชการ       สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 14 

นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 15  เสนอ นายมานะศักดิ์ พิณวานิช สมาชิกสภาอบต.หมู่ 6 
   ผู้รับรอง       

          1. นายปิยพงษ์  ฟักแฟ       สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 9 
          2. นายถนอมศักดิ์   พนัสนาชี    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 11 

          3. นางณัฐมน  เต่าทอง      สมาชิสภาอบต.หมู่ท่ี 13 
นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้ สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 12 เสนอ นางณัฐมน   เต่าทอง  สมาชิกสภาอบต.หมู่ 13 
   ผู้รับรอง      

    1. นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู    สมาชิกสภาอบต. หมู่ 15 
             2. นายปิยพงษ์  ฟักแฟ       สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 9 

         3. นายถนอมศักดิ์   พนัสนาชี    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 11 
         4. นายสิทธิพงษ์  คชการ          สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 14 

นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 15  เสนอนายสิทธิพงษ์  คชการ  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 14 
   ผู้รับรอง     

        1.  นางณัฐมน  เต่าทอง  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 13 
        2. นายไพฑูรย์  ธรรมเสนา        สมาชิกสภาอบต.หมู่ 4 
        3.  นายปิยพงษ์  ฟักแฟ           สมาชิกสภาอบต.หมู่ 9 
        4.  นายถนอมศักดิ์  พนัสนาชี    สมาชิกสภาอบต.หมู่ 11 

นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 15  เสนอนายปัญญา  เพชรศรี  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 8 
   ผู้รับรอง    

   1.  นางณัฐมน  เต่าทอง  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 13 
        2.  นายปิยพงษ์  ฟักแฟ           สมาชิกสภาอบต.หมู่ 9 
        3.  นายถนอมศักดิ์  พนัสนาชี    สมาชิกสภาอบต.หมู่ 11 

นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา  ขอให้สภาเป็นผู้ก าหนดวันแปรญัตติ 
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นางประนอม  มากทอง รองประธานสภา ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติในวันท่ี 16,17,18 สิงหาคม 

2565 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ข้าม ให้ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้
เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีสมาชิกสภาเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติในวันท่ี 16-18 สิงหาคม 2565 เวลาราชการและ
วันท่ี  25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.  นัดประชุมสภาน าเสนอค าแปรญัตติต่อสภา
ในการประชุมสภาวาระท่ี 3 เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
ท่ีประชุม  ไม่มีผู้น าเสนอเป็นอย่างอื่น เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอื่นๆ  
นายดนัย  สุรามิตร เชิญนายปิยวัฒน์  ศรีมาลา  นายกอบต.ท่าข้าม 
นายปิยวัฒน์  ศรีมาลา แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามทราบถึงการจัดสรรงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี 2655 ของหมู่บ้านท่ีไม่ได้รับการจัดสรรโครงการในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายนั้นจะเร่งช่วยเหลือจากงบประมาณในส่วนอื่น เช่น เงินสะสม 

นางณัฐมน  เต่าทอง สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 13   ได้สอบถามทางฝ่ายบริหารว่าจากยอดเงินสะสมจ านวน  
80,225,001.17 บาท   มีเงินอยูจ่ านวนเท่าไหร่ และใช้อะไรได้บ้าง 

นายสิทธิชัย  ค าหอม ปลัดอบต.ท่าข้าม   ช้ีแจงว่าปัจจุบันยังมีเงินสะสมอยู่จ านวนประมาณ 3.9 ล้านบาท   
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา กล่าวขอบคุณสมาชิกสภา  ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน  และกล่าวปิด

การปิดชุมสภา   
ปิดประชุมเวลา  12.30  น. 
 

ลงช่ือ  ผู้จดบันทึกการประชุม       
(นายมานะศักดิ์  พิณวานิช) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
 

ลงช่ือ    ประธานท่ีประชุม                   
        (นายดนัย  สุรามิตร) 

                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภานี้แล้ว  เมื่อวันท่ี ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

 
 

(ลงช่ือ)   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                        (นายสิทธิพงษ์  คชการ) 
                                สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 14 

(ลงช่ือ)   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     
             (นายไพฑูรย์  ธรรมเสนา)                                                    
                     สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  4                   
                                        

 (ลงช่ือ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      
                (นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้) 
                                                            สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 12                                                       

                                  

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามได้รับรองรายงานการประชุมในคราวการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๓ เมื่อวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

                       
       (นายดนัย  สุรามิตร) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 คร้ังที่ 3/2565 

วันที่ 25  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

 

ผู้มาประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายดนัย    สุรามิตร ประธานสภาอบต.ท่าข้าม ดนัย  สุรามิตร 
2 นางประนอม    มากทอง รองประธานสภาอบต.ท่าข้าม ประนอม  มากทอง 
3 นายมานะศักดิ์      พิณวานิช เลขานุการสภาอบต.ท่าข้าม มานะศักดิ์     พิณวานิช 
4 นายธรรมนญู     ยังกิว สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ธรรมนญู   ยังกิว 
5 นายไพฤทธิ์    ด าหงษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ไพฤทธิ์    ด าหงษ์ 
6 นายไพฑูรย์    ธรรมเสนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 ไพฑูรย์    ธรรมเสนา 
7 นายธีรศักดิ์  ศรีชาติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 ธีรศักดิ์  ศรีชาติ 
8 นายประเสริฐ  เต่าทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7  ประเสริฐ  เต่าทอง 
9 นายปญัญา  เพชรศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 ปัญญา  เพชรศรี 

10 นายปิยพงษ์  ฟักแฟ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 ปิยพงษ์  ฟักแฟ 
11 นายถนอมศักดิ์       พนัสนาชี สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 ถนอมศักดิ์      พนัสนาชี 
12 นายเฉลิมชัย      ชมท่าไม้ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 เฉลิมชัย      ชมท่าไม้ 
13 นางณัฐมน      เต่าทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 ณัฐมน      เต่าทอง 
14 นายสิทธิพงษ์     คชการ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14 สิทธิพงษ์     คชการ 
15 นายสุทัศน์        ช่วยชูหนู สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 สุทัศน์        ช่วยชูหนู 

 
 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายปิยวัฒน์    ศรีมาลา นายก  อบต.ท่าข้าม ปิยวัฒน์  ศรีมาลา 
2 นายธวัชชัย    เนตรทองค า รองนายก อบต.ท่าข้าม ธวัชชัย   เนตรทองค า 
3 นายอนันท์  พนัสนาชี รองนายกอบต.ท่าข้าม อนันท์  พนัสนาชี 
4 น.ส.ชโรชิน   เพชรมณี เลขานุการนายก อบต.ท่าข้าม ชโรชิน   เพชรมณี 
5 นายสิทธิชัย    ค าหอม ปลัดอบต.ท่าข้าม สิทธิชัย    ค าหอม 
6 นางสาวชวาลา    ยังเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชวาลา    ยังเจริญ 
7 นางสาววรรณนภา   แสงสว่าง หัวหน้าส านักปลัด วรรณนภา  แสงสว่าง 
8 นางสาววาสนา  วระดิษฐ ผู้อ านวยการคลัง วาสนา  วระดิษฐ 
9 นายสุทธิรักษ์  แก้วนิ่ม ผู้อ านวยการกองช่าง สุทธิรักษ์  แก้วนิ่ม 

10 นายภักดิ์พงษ์  อินทนา นายช่างโยธา ภักดิ์พงษ์  อินทนา 
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เร่ิมประชุมเวลา  09.20 น. 
นายมานะศักด์ิ   พิณวานิช  
เลขานุการสภา เรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามและคณะผู้บริหาร ผู้มาเข้าร่วมประชุมเข้าห้อง 

ประชุมสภาเลขานุการสภา นับองค์ประชุม และเชิญสมาชิกสภาฯหมู่ 2 นายธรรมนูญ  ยังกิว  จุด
ธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัย และเชิญนายดนัย  สุรามิตร  ประธานสภากล่าวเปิดการประชุม   

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาฯ การพิจารณาวันนี้จะพิจารณาวาระค้างพิจารณาจากสมัยประชุมท่ีแล้ว 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแล้ว  
นายมานะศักดิ์  พิณวานิช   เลขานุการสภา  ได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2   

วันท่ี 15 สิงหาคม 2565  
ท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม ไม่ม ี
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องด่วน ไม่ม ี
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ   

การด าเนินการโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่    
หมู่ท่ี 8 ต าบลท่าข้าม 

นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา ได้รับหนังสือเรื่องขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามตรวจสอบการ
ด าเนินการโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ท่ี 8 เนื่องจาก
ผู้ร้องเข้าใจผิดว่าสภาก ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งจะได้ท าหนังสือถึงผู้ร้อง
เพื่อช้ีแจงให้ทราบต่อไป การด าเนินการโครงการก่อสร้างดังกล่าวได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การก่อสร้าง
ของทางราชการได้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  (ระเบียบการทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560) ซึ่งการท่ีจะตรวจสอบกรณีนี้จะต้องไปท่ีหน่วยงานป.ป.ช. หรือสตง. เพราะมี
หน้าท่ีตรวจสอบตามข้ันตอน ส่วนระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างกรณีท่ีสภาอนุมัติไปนั้นจึงจะ
เป็นหน้าท่ีโดยตรงของสภา กรณีนี้จึงขอแจ้งให้สภารับทราบ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องค้างพิจารณา ร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาฯ จากการประชุมเมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2565 ได้มีการแต่งต้ัง 

คณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 7 คน  ขอให้กรรมการแปรญัตติได้น าเสนอค าแปรญัตติ
ต่อสภาขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายปัญญา  เพชรศรี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  กล่าวรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจาณาร่างข้อบัญญัติต่อท่ีประชุม  ตามท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้ง ท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2565  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 45,49 เมื่อ
สภาท้องถิ่นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณแล้ว 
สภาต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่น
มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  โดย 
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สภาฯ มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566  เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2565  และมีมติก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ในระหว่างวันท่ี 16-18 สิงหาคม 2565  เวลา 0๘.30 น.- 
16.30 น. ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม และก าหนดระยะเวลาพิจารณา
ค าแปรญัตติในวันท่ี 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.0๐ น. เป็นต้นไป ณ ท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามนั้น ปรากฏว่าตามก าหนดระยะเวลารับเสนอค าแปร
ญัตติ  ไม่มีสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่นท่านใดมายื่นเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 แต่อย่างใด   
 คณะกรรมการแปรญัตติจึงได้ร่วมตรวจสอบและพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยละเอียดแล้วมี  

 มติท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เห็นชอบให้คงไว้ซึ่งร่างเดิมไว้โดยไม่มีการแก้ไขใดๆ 
ท้ังส้ิน  

นายดนัย  สุรามิตร ได้ขอบคุณประธานคณะกรรมการแปรญัตติและได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เมื่อคงไว้ซึ่งร่าง
เดิมจึงไม่ต้องขอมติเห็นชอบ  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม จึงเข้าสู่วาระท่ี 
3 เพื่อให้สมาชิกสภามีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติได้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าข้ามต่อไป 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ 15  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  -  งดออกเสียง   - 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ขออนุญาตดูดทรายราย นางสาวปานจรีย์  แก้วรักษ์  ในบริเวณคลองรับร่อ หมู่ท่ี 7 

ต าบลรับร่อ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา เชิญฝ่ายบริหารได้ช้ีแจงต่อสภา 
นายปิยวัฒน์  ศรีมาลา นายกอบต.ท่าข้าม  ด้วยส านักงานท่ีดินจังหวัดชุมพร สาชาท่าแซะ ได้มีหนังสือขอให้สภา

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ขอให้สภาได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอ
อนุญาตดูดทรายรายนางสาวปานจรีย์  แก้วรักษ์ ท่ีได้ยื่นค าขออนุญาตดูดทรายในบริเวณ
คลองรับร่อ หมู่ท่ี 7 ต าบลรับร่อ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อประโยชน์ในการค้าขาย
นั้น  จากการไปร่วมชันสูตรสอบสวนท่ีดินท่ีขออนุญาตดูดทรายท่ีบริเวณขออนุญาตดูด
ทรายนางสาวปานจรีย์  แก้วรักษ์ ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 7 ต าบลรับร่อ อ าเภอท่าแซะ จังหวัด
ชุมพร  ปรากฏว่าต าบลท่าข้ามมีเนื้อท่ีติดต่อกับบริเวณท่ีขอดูดทรายดังกล่าวเพียง
เล็กน้อย ซึ่งไม่มีผลกระทบใดๆ 

นายมานะศักดิ์  พิณวานิช     สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 6  ในเขตพื้นท่ีหมู่ท่ี 6 ก็ไม่มีการร้องเรียนใด ๆ 
นายดนัย  สุรามิตร  ประธานสภาจึงขอมติท่ีประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นควรให้ดูดทรายในบริเวณคลองรับร่อ หมู่ท่ี 7 ต าบลรับร่อ จ านวน 14 เสียง 
 ไม่เห็นควรให้ดูดทราย   -  

งดออกเสียง  - 
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ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องเสนอใหม่ 
นายธีรศักดิ์  ศรีชาติ สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 5  ได้เสนอต่อประธานสภาว่าให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกิจการ

สภา เพื่อช่วยเหลือกิจการสภาและท างานร่วมกับฝ่ายบริหาร 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา  ขอผู้รับรอง 

1.  นายถนอมศักดิ์  พนัสนาชี สมาชิกสภาอบต.หมู่ 11 
2. นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้ สมาชิกสภาอบต.หมู่ 12 
3. นางณัฐมน  เต่าทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 13 

นายดนัย  สุรามิตร ขอพักการประชุม 10 นาที 
เริ่มประชุมต่อเวลา 10.20 น. 
นายดนัย  สุรามิตร เสนอให้สมาชิกสภาท้ังชุดเป็นคณะกรรมการกิจการสภา  มีผู้รับรองดังนี้ 

1.  นายประเสริฐ เต่าทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 7 
2. นายถนอมศักดิ์  พนัสนาชี สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 11 
3. นายเฉลิมชัย  ชมมท่าไม้ สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 12 
4. นายปิยพงษ์  ฟักแฟ  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 9 

นายสิทธิพงษ์  คชการ เสนอให้มี 3 คณะ มีผู้รับรองดังนี้ 
1.  นายมานะศักดิ์  พิณวานิช สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 6 
2. นายธรรมนูญ  ยังกิว  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 2 
3. นายปิยพงษ์  ฟักแฟ  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 9 

นางณัฐมน เต่าทอง เสนอให้มีคณะละ 5 ท่าน  มีผู้รับรองดังนี้ 
1. นายมานะศักดิ์  พิณวานิช สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 6 
2. นายธรรมนูญ  ยังกิว  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 2 
3. นายปิยพงษ์  ฟักแฟ  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 9 

ท่ีประชุม  มีมติให้มีคณะกรรมการ 3 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงแวดล้อม 
2. ด้านศาสนา วัฒนธรรม งานประเพณี กีฬาและนันทนาการ 
3. ด้านสาธารณสุข การศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม 

 มีผู้รับรองดังนี้ ประกอบด้วย 
1.  นายไพฤทธิ์  ด าหงษ์    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 3 
2. นายปิยพงษ์  ฟักแฟ     สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 9 
3. นายสิทธิพงษ์  คชการ   สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 14 

นายดนัย  สุรามิตร สอบถามสมาชิกสภามีท่านใดจะคัดค้านหรือไม่ 
   ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา ขอให้สมาชิกสภาได้เสนอคณะกรรมการกิจการสภาทีละคน ทีละคณะ 
   คณะท่ี 1  โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม 
นายดนัย สุรามิตร เสนอ นายสิทธิพงษ์  คชการ  สมาชิกสภาอบต.หมู่ 14   มีผู้รับรอง 

1.  นายสุทัศน์   ช่วยชูหนู  สมาขิกสภาอบต.หมู่ 15 
2. นางณัฐมน  เต่าทอง     สมาชิกสภาอบต.หมู่ 13 
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นางประนอม  มากทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1  เสนอ  นายธีรศักดิ์  ศรีชาติ   สมาชิกสภาอบต.หมู่ 5 ผู้รับรอง 

1.  นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้   สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 12 
2. นายถนอมศักดิ์  พนัสนาชี   สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 11 

นายมานะศักดิ์  พิณวานิช    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 6  เสนอ  นายไพฑูรย์  ธรรมเสนา  สมาชิกสภาอบต.หมู่ 4 
   มีผู้รับรอง 1.  นายปิยพงษ์  ฟักแฟ  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 9 

  2.  นายปัญญา  เพชรศรี   สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 8 
นายธรรมนญู  ยังกิว สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 2  เสนอ นายปัญญา เพชรศรี  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 8 ผู้รับอง 

1.  นายประเสริฐ  เต่าทอง   สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 7 
2. นายมานะศักดิ์  พิณวานิช   สมาชิกสภอบต.หมู่ท่ี 6 

นายไพฤทธิ์  ด าหงษ์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3  เสนอ นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู สมาชิกสภาอบต.หมู่ 15 ผู้รับรอง 
1.  นายธีรศักดิ์  ศรีชาติ   สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 5 
2. นายไพฑูรย์  ธรรมเสนา   สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 4 

นายมานะศักดิ์  พิณวานิช    เลขานุการสภาสรุปรายช่ือคณะกิจการสภาชุดท่ี 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีดังนี้ 
  1.  นายสิทธิพงษ์  คชการ  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 14 

2. นายธีรศักดิ์  ศรีชาติ  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 5 
3. นายไพฑูรย์  ธรรมเสนา สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 4 
4.  นายปัญญา  เพชรศรี  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 8 
5.  นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 15 

   คณะท่ี 2  ศาสนา วัฒนธรรม งานประเพณี กีฬาและนันทนาการ 
นายไพฑูรย์  ธรรมเสนา สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 4  เสนอ นายปิยพงษ์  ฟักแฟ  สมาชิกสภาอบต.หมู่ 9 
   มีผู้รับรอง   1.  นายมานะศักดิ์  พิณวานิช    สมาชิกสภาอบต.หมู่ 6 

         2. นางประนอม  มากทอง      สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1 
นายธีรศักดิ์  ศรีชาติ     สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 5  เสนอนายมานะศักดิ์  พิณวานิช  สมาชิกสภาอบต.หมู่ 6 
   มีผู้รับรอง   1.  นายไพฤทธิ์  ด าหงษ์    สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3 

         2. นายธรรมนูญ  ยังกิว      สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2 
นายประเสริฐ เต่าทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 7  เสนอ นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้  สมาชิกสภาอบต.หมู่ 12 

มีผู้รับรอง   1.  นางประนอม  มากทอง    สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1 
         2. นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู      สมาชิกสภาอบต.หมู่ 15 

นายปัญญา เพชรศรี สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 8  เสนอ นายประเสริฐ  เต่าทอง  สมาชิกสภาอบต.หมู่ 7 
มีผู้รับรอง   1.  นายไพฑูรย์  ธรรมเสนา    สมาชิกสภาอบต.หมู่ 4 

         2. นายสิทธิพงษ์  คชการ     สมาชิกสภาอบต.หมู่ 14 
นายปิยพงษ์ ฟักแฟ สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 9  เสนอนายไพฤทธิ์ ด าหงส์  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 3 

มีผู้รับรอง   1.  นางณัฐมน  เต่าทอง    สมาชิกสภาอบต.หมู่ 13 
         2. นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้      สมาชิกสภาอบต.หมู่ 12 

นายมานะศักดิ์  พิณวานิช      เลขานุการสภา สรุปรายช่ือคณะกรรมการคณะท่ี 2 ดังนี้ 
1.  นายปิยพงษ์  ฟักแฟ       สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 9 
2. นายมานะศักดิ์  พิณวานิช    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 6 
3. นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้ สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 12 
4. นายประเสริฐ  เต่าทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 7 
5. นายไพฤทธิ์  ด าหงษ์  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 3 
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   คณะท่ี 3 ด้านสาธารณสุข การศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม 
นางณัฐมน  เต่าทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 13  เสนอ นางประนอม  มากทอง  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 1 

มีผู้รับรอง   1.  นางณัฐมน  เต่าทอง      สมาชิกสภาอบต.หมู่ 13 
         2. นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้     สมาชิกสภาอบต.หมู่ 12 

นางประนอม   มากทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 1  เสนอ นางณัฐมน  เต่าทอง  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 13 
มีผู้รับรอง   1.  นางประนอม  มากทอง       สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1 

         2. นายถนอมศักดิ์  พนัสนาชี     สมาชิกสภาอบต.หมู่ 11 
นายปัญญา  เพชรศรี สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 8  เสนอ นายดนัย  สุรามิตร    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 10 

มีผู้รับรอง   1.  นางประนอม  มากทอง       สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1 
         2. นายปัญญา เพชรศรี     สมาชิกสภาอบต.หมู่ 8 

นายดนัย  สุรามิตร สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 10  เสนอ นายถนอมศักดิ์  พนัสนาชี  สมาชิกสภาอบต.หมู่ 11 
มีผู้รับรอง   1. นายปิยพงษ์  ฟักแฟ       สมาชิกสภาอบต.หมู่ 9 

         2. นายดนัย  สุรามิตร     สมาชิกสภาอบต.หมู่ 10 
นายปิยพงษ์  ฟักแฟ สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 9  เสนอ นายธรรมนูญ  ยังกิว  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 2 

มีผู้รับรอง   1.  นายเฉลิมชัย ชมท่าไม้      สมาชิกสภาอบต.หมู่ 12 
         2. นายถนอมศักดิ์  พนัสนาชี     สมาชิกสภาอบต.หมู่ 11 

นายมานะศักดิ์  พิณวานิช      เลขานุการสภา สรุปรายช่ือคณะกรรมการคณะท่ี 3 ดังนี้ 
1.  นางประนอม  มากทอง       สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 1 
2. นางณัฐมน   เต่าทอง    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 13 
3. นายดนัย   สุรามิตร  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 10 
4. นายถนอมศักดิ์  พนัสนาชี สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 11 
5. นายธรรมนญู  ยังกิว  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 2 

นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา   สอบถามท่านใดจะคัดค้านรายช่ือท้ัง 3 คณะหรือไม่ 
   ท่ีประชุม  ไม่มีใครคัดค้าน   มติท่ีประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่องอื่น ๆ  
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาสมาชิกสภาใครมีเรื่องท่ีจะเสนอ 
นายธีรศักดิ์  ศรีชาติ เสนอให้ปรับปรุงห้องประชุมสภา และก่อสร้างถนนสายประชาอารีย์-ป่าดอนยาง   

กว้าง 5 เมตร  ยาว 500 เมตร 
นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู เสนอขอขยายประปาหมู่ 15 ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี  และให้มีท่อลอดเหล่ียม 2 จุด คือ 

ถนนสายในเราะกับถนนสายคลองวังช้าง 
นายมานะศักดิ์ พิณวานิช    ขอให้ฝ่ายบริหารได้ลงพื้นท่ีท่ีส่ีแยกท่าข้ามเพื่อดูการค้าขายของพ่อค้าแม่ค้าเนื่องจาก 

มีผู้ค้าวางรถเข็น จอดรถบนถนนเพื่อค้าขายหรือให้ผู้บริหารท าหนังสือแจ้งเตือนผู้ค้า เพื่อ
ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยต่อทรัพย์สินและชีวิต 

นางประนอม  มากทอง ขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้เข้าด าเนินการช่วยเหลือเร่งด่วนในการซ่อมแซมถนนสายท่า 
ทับทิมท่ีเป็นหลุมบ่อ  และขออนุเคราะห์รถเกรด หิน ซ่อมแซมถนนสายศรีสุวรรณ  

นางณัฐมน  เต่าทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 13  ขอปรึกษาหารือและแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องรถวิง่ 
บรรทุกปาล์ม ท าให้ถนนภายในหมู่บ้านได้รับความเสียหาย และฝุ่นเยอะมาก  ประชาชน
ในพื้นท่ีหมู่ 13 ได้รับความเดือดร้อน  

นายธีรศักดิ์  ศรีชาติ สมาชิกสภาหมู่ท่ี 5  แจ้งของดการติดไฟกระพริบหน้าโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 
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นายสิทธิพงษ์  คชการ สมาชิกสภาหมู่ท่ี 14  ขอเครื่องจักรกลเข้าซ่อมแซมถนนสายริมเขาสวน (คอกหมู) 
นายถนอมศักดิ์  พนัสนาชี    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี   11   ขอหารือเรื่องรถบรรทุกน้ าหนักเกินท่ีวิ่งผ่านพื้นท่ี 

หมู่ท่ี 11 จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร 
นายประเสริฐ  เต่าทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 7  แจ้งถนนสายราชบูรณะไหล่ทางช ารุด 
นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 15 ขอให้ขยายเวลาการท างานของเครื่องจักรกลเพื่อให้ได้ 

ปริมาณงานได้มากขึ้นไม่เสียเวลาการเดินทาง 
นายดนัย  สุรามิตร สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 10  การแต่งต้ังคณะกรรมการดูแลน้ าประปาเพื่อการเกษตร  

เนื่องจากได้ขยายเขตมาถึงหมู่ท่ี 7 กรรมการยังเป็นชุดเดิม ต้องการให้มีการเลือก
คณะกรรมการชุดใหม่ให้ครอบคลุมตามผู้ใช้น้ า 

นายปิยวัฒน์  ศรีมาลา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าข้ามท่ีท าให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ผ่านไปได้ด้วยดี 

นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาอบต.ท่าข้าม  กล่าวขอบคุณและปิดการประชุมสภา 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

 

ลงช่ือ  ผู้จดบันทึกการประชุม  ลงช่ือ  ประธานท่ีประชุม      
        (นายมานะศักดิ์  พิณวานิช)     (นายดนัย สุรามิตร) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภานี้แล้ว  เมื่อวันท่ี ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

 
 

(ลงช่ือ)   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                          (นายสิทธิพงษ์  คชการ) 
                                สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 14 

(ลงช่ือ)   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     
             (นายไพฑูรย์  ธรรมเสนา)                                                    
                     สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  4                   
                                        

 (ลงช่ือ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      
                (นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้) 
                                                            สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 12                                                       

                              
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามได้รับรองรายงานการประชุมในคราวการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าข้าม  เมื่อวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ 

                                                             
                 (นายดนัย  สุรามิตร) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
 
 



 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1/2565 

วันที่ 23  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

 

ผู้มาประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายดนัย    สุรามิตร ประธานสภาอบต.ท่าข้าม ดนัย  สุรามิตร 
2 นางประนอม    มากทอง รองประธานสภาอบต.ท่าข้าม ประนอม  มากทอง 
3 นายมานะศักดิ์      พิณวานิช เลขานุการสภาอบต.ท่าข้าม มานะศักดิ์      พิณวานิช 
4 นายธรรมนญู    ยังกิว สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ธรรมนญู    ยังกิว 
5 นายไพฤทธิ์    ด าหงษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ไพฤทธิ์    ด าหงษ์ 
6 นายไพฑูรย์    ธรรมเสนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 ไพฑูรย์    ธรรมเสนา 
7 นายธีรศักดิ์  ศรีชาติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 ธีรศักดิ์  ศรีชาติ 
8 นายประเสริฐ       เต่าทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 ประเสริฐ       เต่าทอง 
9 นายปิยะพงษ์       ฟักแฟ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 ปิยะพงษ์       ฟักแฟ 

10 นายถนอมศักดิ์       พนัสนาชี สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 ถนอมศักดิ์      พนัสนาชี 
11 นายเฉลิมชัย      ชมท่าไม้ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 เฉลิมชัย      ชมท่าไม้ 
12 นางณัฐมนต์      เต่าทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 ณัฐมนต์      เต่าทอง 
13 นายสิทธิพงษ์     คชการ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14 สิทธิพงษ์     คชการ 
14 นายสุทัศน์        ช่วยชูหนู สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 สุทัศน์        ช่วยชูหนู 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายปัญญา    เพชรศรี สมาชิสภาอบต.ท่าข้าม หมู่ท่ี 8 ลากิจ 
 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายปิยวัฒน์    ศรีมาลา นายก  อบต.ท่าข้าม ปิยวัฒน์  ศรีมาลา 
2 นายธวัชชัย    เนตรทองค า รองนายก อบต.ท่าข้าม ธวัชชัย   เนตรทองค า 
3 นายอนันท์  พนัสนาชี รองนายกอบต.ท่าข้าม อนันท์  พนัสนาชี 
4 น.ส.ชโรชิน   เพชรมณี เลขานุการนายก อบต.ท่าข้าม ชโรชิน   เพชรมณี 
5 นายสิทธิชัย    ค าหอม ปลัดอบต.ท่าข้าม สิทธิชัย    ค าหอม 
6 นางสาวชวาลา    ยังเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชวาลา    ยังเจริญ 
7 นางสาววรรณนภา   แสงสว่าง หัวหน้าส านักปลัด วรรณนภา  แสงสว่าง 
8 นางสาววาสนา  วระดิษฐ ผู้อ านวยการคลัง วาสนา  วระดิษฐ 

เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น. 
นายมานะศักด์ิ   พิณวานิช  
เลขานุการสภา เรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามและคณะผู้บริหาร ผู้มาเข้าร่วมประชุมเข้าห้อง 

ประชุมสภาเลขานุการสภา นับองค์ประชุม และเชิญนายกอบต.ท่าข้าม นายปิยวัฒน์  ศรีมาลา  
จุดธูปเทียนเพ่อบูชาพระรัตนตรัย และเชิญนายดนัย  สุรามิตร  ประธานสภากล่าวเปิดการประชุม   
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาฯ แจ้งนายปัญญา  เพชรศรี  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี ๘  ขอลาป่วย 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแล้ว  
นายมานะศักดิ์  พิณวานิช   เลขานุการสภา  ได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 วันท่ี 24 
กุมภาพันธ์ 2565 ให้ท่ีประชุมทราบ ท่ีประชุมให้แก้ไขข้อความข้อ 6.3 จากจ่ายเงินสะสมเป็นโอนเงินงบประมาณ  

มติท่ีประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม ไม่ม ี
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องด่วน 
นายไพฤทธิ์  ด าหงษ์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 3  เรื่องชาวบานมีความเดือดร้อนเรื่องน้ าประปาไม่ไหลจ านวน 5 

ครัวเรือน และในหุบเขาจ านวน 5 ครัวเรือน บริเวณหลังด่านช่ัง 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา แนะน าให้ท าหนังสือด่วนถึงท่านนายกอบต.ท่าข้าม 
นายสิทธิพงษ์  คชการ สมาชิกสภาอบตงหมู่ท่ี 14  ชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องน้ าท่วมขัง  ถนนหน้าวัดหนองเรือและ

ได้ท าหนังสือผ่านประธานสภาถึงท่านนายก 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ 
   5.1  สรุปผลการแสงพดกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา  เชิญผู้อ านวยการกองคลังช้ีแจง 
นางสาววาสนา  วระดิษฐ์     ได้ขอช้ีแจงตามเอกสาร 
นายดนัย  สุรามิตร มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรือไม่ 

และสอบถามผู้อ านวยการคลังว่าเงินงบประมาณปีงบประมาณ 2564 ยกไปจ่าย
ปีงบประมาณ 2565 มียอดเงินสะสมคงเหลือเท่าไหร่ เอามาใช้จ่ายได้หรือไม่ 

นางสาววาสนา วระดิษฐ์ ผู้อ านวยการคลัง  อธิบายว่ายอดเงินได้กันเงินตามระเบียบไว้ใช้ปีงบประมาณ 2565 จึง
น ามาใช้ไม่ได้ 

นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา จากการได้กล่าวถึงเงินสะสมติดลบเพราะอะไร เพื่อความเข้าใจของสมาชิก
สภาจึงให้ผู้อ านวยการคลังอธิบาย 

นางสาววาสนา  วระดิษฐ์    ผู้อ านวยการคลัง  ได้กล่าวว่าเพื่อความเข้าใจท่ีถูก อย่าเรียกว่าเงินสะสมติดลบ  ให้
เรียกว่าเงินท่ีไม่สามารถเอาไปใช้จ่ายได้  ซึ่งเงินสะสมมีสองประเภทคือเงินสะสม  
เงินทุนส ารองเงินสะสม  

นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา  ได้สอบถามว่าเงินทุนส ารองเงินสะสมสามารถขออ านาจจากสภาเพื่อ 
  น ามาใช้จ่ายได้ 15% หลังจาก15% ตองขออ านาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
นางสาววาสนา วระดิษฐ์      ใช่ 
นายสิทธิชัย  ค าหอม ปลัดอบต.ท่าข้าม  ขอช้ีแจง เงินท่ีฝ่ายบริหารเสนอใช้จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีท่ีเหลือจะเป็นเงินสะสมแต่ต้องกันไว้ใช้ดังนี้ 
1. ค่าตอบแทนพนักงาน 3 เดือนล่วงหน้า 
2. เหตุภัยภิบัติ 
3. หักเข้าเป็นเงินทุนส ารองเงินสะสมอีก 15% 
จากเงินท่ีมีอยู่จึงไม่พอเพื่อความเข้าใจท่ีตรงกัน 
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นายดนัย สุรามิตร ประธานสภา  ช้ีแจงให้สมาชิกทราบว่าจากเงินสะสมท่ีมีอยู่แต่ต้องกันไว้เพื่อค่าตอบแทน  

เงินเดือน ภัยพิบัติและหักเบิกเงินส ารองเงินสะสมต้องรอส้ินปีงบประมาณปี 2565 คือ 
30 กันยายน 2565 เพื่อจะได้เงินสะสมเพิ่ม 

นางณัฐมน  เต่าทอง สมาชิกสภาอบต.ท่ี 13 เอกสารที่เคยได้รับเมือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าท าไมไม่
ตรงกับเอกสารที่น ามาช้ีแจงในวันนี้ จึงขอให้แสดงยอดเงินทุกบัญชีเพื่อได้ทราบสถานะ
การเงินการคลังท่ีชัดเจน 

ผู้อ านวยการคลัง  จึงให้นักวิชาการเงินและบัญชีมาช้ีแจงตามเอกสาร 
   ท่ีประชุม รับทราบ 
   5.2  สรุปผลการแสดงกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ประจ าปีงบประมาณ 
2565  (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)  
นางสาววาสนา  วระดิษฐ์   ผู้อ านวยการคลัง  ช้ีแจงผลการด าเนินงานกิจการปี 2565 ช่วงเดือนตุลาคม 2564ถึง

เดือนมีนาคม 2565 ตามเอกสาร 
   5.3  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
นายปิยวัฒน์  ศรีมาลา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช้ีแจง 
นางสาวชวาลา  ยังเจริญ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช้ีแจงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้า 

ปีตามเอกสาร 
   5.4  ข้อก าหนดประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ตาม
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 81 ง  ประกาศ ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2565 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา  ให้สมาชิกสภาไปศึกษาตามเอกสาร 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องพิจารณา 
   6.1  ขออนุญาตดูดทราย หมู่ท่ี 4 รายนางสาวทัศนีย์  นิ่มสุวรรณ 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา  เชิญนายกอบต.ท่าข้าม ช้ีแจง 
นายปิยวัฒน์  ศรีมาลา นายกอบต.ท่าข้าม  ได้ช้ีแจงว่าการขอดูดทรายเป็นการต่อสัญญาเดิม 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา  จึงขอมติจากสภา 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้นางสาวทัศนีย์  นิ่มสุวรรณ ดูดทรายในบริเวณคลองรับร่อ หมู่ท่ี 4  

ต าบลท่าข้าม อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  จ านวน 13 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - 
   งดออกเสียง 1 เสียง 
นายไพฑูรย์  ธรรมเสนา สมาชิกสภา หมู่ท่ี 4  ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมว่าจากการประชุมหมู่บ้าน ไม่มีใครได้คัดค้านการต่อ

สัญญาดูดทราย  
 6.2  ขอความเห็นชอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้กรณีการเข้าท าประโยชน์

ในพื้นท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนญุาตของแขวงทางหลวงชนบท 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา  เชิญนายกช้ีแจง 
นายปิยวัฒน์  ศรีมาลา นายกอบต. ช้ีแจงว่าท่าข้ามไม่มีเขตป่ามีแต่สปก.  
นายธีรศักดิ์  ศรีชาติ สมาชิกสภาอบต.หมู่ 5 ว่าเขตป่ามีแต่ท่ีต าบลรับร่อ แต่ต าบลท่าข้ามไม่มีต้องเห็นชอบด้วย

หรือไม ่
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา ช้ีแจงหน่วยงานท าหนังสือถึงสภา จึงพิจารณาตามความเห็น ประธานจึงไม่

ขอมติ 
นายสิทธิชัย  ค าหอม ปลัดอบต.ท่าข้าม ช้ีแจงว่า ม.13(1) ว่าพื้นท่ีไหนท่ีมีพื้นท่ีใกล้เคียงกับพื้นท่ีท่ียังมีเขตป่าให้

ขอมติ 
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นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา  จึงขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ 13 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - 
 งดออกเสียง 1 เสียง 
 6.3  ขอความเห็นชอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ กรณีการเข้าท า

ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตของบริษทัโทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด 
(มหาชน) 

นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา  ได้ขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ 13 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - 
 งดออกเสียง 1 เสียง 
 6.4  การส่งมอบ-รับมอบสินทรัพย์โครงการก่อสร้างพื้นฐานจ านวน 2 โครงการ 
 1.  โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองทะเลเซี๊ยะ หมู่ท่ี 4 
 2.  ก่อสร้างสะพานข้ามคลองพะวาล หมู่ท่ี 11 
นายดนัย  สุรามิตร  ประธานสภา  เชิญนายกอบต.ท่าข้าม ช้ีแจง 
นายปิยวัฒน์  ศรีมาลา นายกอบต.ท่าข้าม  ช้ีแจงว่าวัสดุท่ีใช้ก่อสร้างคงทน ถาวร แข็งแรงคงไม่มีการช ารุด  
นายดนัย  สรามิตร ประธานสภา  กล่าวว่างบประมาณมาจากท่ีอื่นเขาจะเข้ามาส่งมอบงานประธานจึงหารือ

ปลัด 
นายสิทธิชัย  ค าหอม ปลัด อบต.ท่าข้าม  ทรัพย์สินท่ีมาจากงบประมาณแผ่นดิน โอนมา (ถ่ายโอนทรัพย์สิน) 

ให้กับอบต. จึงต้องมาดูแลกันเอง  ท้ังสองสะพานท่ีพ้นประกันงานแล้ว  แต่มีการประกัน
งานจากเจ้าของงบประมาณอีก 1 ปี (ทางหลวงชนบท) 

นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา  เนื่องจากภารกิจของผู้น าความเจริญมาให้ จึงเสนอให้มีมติ 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบ13 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - 
 งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอใหม่ 
นายสุทัศน์  ชวยชูหนู สมาชิกสภา หมู่ท่ี 15  เสนอถ้ามีการเกรดดินให้มีการใส่หินคลุกลงไปด้วย ถนนจะได้มี

ความแข็งแรงมากขึ้น 
-  ได้มีชาวบ้านร้องเรียนการที่ชาวบ้านต้องท าถุงด าใส่ขยะ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 50-60 

บาทต่อครัวเรือน และต้องจ่ายค่าจัดเก็บท าให้มีภาระเพิ่มข้ึน  จึงขอให้ทางฝ่าย
บริหารจัดท างบปี 65ให้มีถังขยะ 

- ขอถนนคอนกรีตสายคอกช้าง แปลงอินยาล าและเส้นพัฒนาท่ีดิน 1  ถนนสายพัฒนา
ท่ีดิน 1 เป็นเนินสูงแต่ทางขึ้นและทางลง เวลาน้ าท่วมจะผ่านทางขึ้น-ลงไม่ได้  จึงต้อง
อ้อมเป็นระยะทางหลายกิโล จึงใคร่ขอถนนคอนกรีตยกระดังขึ้นเพิ่มเติม 

นายดนัย  สุรามิตร แจ้งประชาสัมพันธ์การแจกลูกพันธุ์ปลาตะเพียน  จากศูนย์เกษตร อาหาร และพลังงาน
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
วิทยาเขตชุมพรอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร 

นางณัฐมน เต่าทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 13  ใคร่ร้องขอเอกสารการเงินการคลังสามวันก่อนมีการประชุม
เพื่อได้น าไปพิจารณา และขอให้เป็นเอกสารสถานะการเงินการคลังปัจจุบัน 
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นายดนัย   สุรามิตร ประธานสภา   ได้ช้ีแจงเอกสารการเงินการคลังท่ีมาตอนเช้าวันประชุมเนื่องจากฝ่าย 

การเงินท าไม่ทัน  และได้บอกกล่าวกับประธานสภาไว้แล้ว 
นางสาววรรณนภา  แสงสว่าง    หัวหน้าส านักปลัด  ได้แนะน าตัวต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม  

เนื่องจากมารับต าแหน่งใหม่ 
นางประนอม  มากทอง รองประธานสภา  ร้องขอความช่วยเหลือด่วนเนื่องจาก ณ เวลานี้ได้เกิดน้ าท่วมบริเวณหมู่

ท่ี 1  และหมู่ท่ี 2 เป็นจ านวนหลายครัวเรือน  หากทางเจ้าหน้าท่ีเข้าไปในพื้นท่ีเพื่อเข้า
ช่วยเหลือให้แจ้งเจ้าของพื้นท่ีเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

นางประนอม  มากทอง รองประธานสภา   กล่าวปิดประชุมเวลา 11.52 น. 
ปิดประชุมเวลา 11.52 น. 
 

    ลงช่ือ               ผู้จดบันทึกการประชุม 
                 (นายมานะศักดิ์  พิณวานิช) 

    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม   

ลงช่ือ          ประธานท่ีประชุม                      
          (นายดนัย  สุรามิตร) 

               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ได้ตรวจสอบ 

รายงานการประชุมสภานี้แล้ว  เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม  2565  

 

(ลงช่ือ)   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                        (นายสิทธิพงษ์  คชการ) 
                                สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 14 

(ลงช่ือ)   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     
             (นายไพฑูรย์  ธรรมเสนา)                                                    
                     สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  4                   
                                        

 (ลงช่ือ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      
                (นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้) 
                                                            สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 12 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามได้รับรองรายงานการประชุมในคราวการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑  เมื่อวันท่ี ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

 

                             
       (นายดนัย  สุรามิตร) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1/2565 

วันที่ 24  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

 

ผู้มาประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายดนัย    สุรามิตร ประธานสภาอบต.ท่าข้าม ดนัย  สุรามิตร 
2 นางประนอม    มากทอง รองประธานสภาอบต.ท่าข้าม ประนอม  มากทอง 
3 นายมานะศักดิ์      พิณวานิช เลขานุการสภาอบต.ท่าข้าม มานะศักดิ์      พิณวานิช 
4 นายธรรมนญู    ยังกิว สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ธรรมนญู    ยังกิว 
5 นายไพฤทธิ์    ด าหงษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ไพฤทธิ์    ด าหงษ์ 
6 นายไพฑูรย์    ธรรมเสนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 ไพฑูรย์    ธรรมเสนา 
7 นายประเสริฐ       เต่าทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 ประเสริฐ       เต่าทอง 
8 นายปัญญา       เพชรศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 ปัญญา       เพชรศรี 
9 นายปิยะพงษ์       ฟักแฟ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 ปิยะพงษ์       ฟักแฟ 

10 นายถนอมศักดิ์       พนัสนาชี สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 ถนอมศักดิ์      พนัสนาชี 
11 นายเฉลิมชัย      ชมท่าไม้ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 เฉลิมชัย      ชมท่าไม้ 
12 นางณัฐมนต์      เต่าทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 ณัฐมนต์      เต่าทอง 
13 นายสิทธิพงษ์     คชการ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14 สิทธิพงษ์     คชการ 
14 นายสุทัศน์        ช่วยชูหนู สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 สุทัศน์        ช่วยชูหนู 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายธีรศักดิ์   ศรีชาติ สมาชิสภาอบต.ท่าข้าม หมู่ท่ี 5 ลากิจ 
    

 
ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายปิยวัฒน์    ศรีมาลา นายก  อบต.ท่าข้าม ปิยวัฒน์  ศรีมาลา 
2 นายธวัชชัย    เนตรทองค า รองนายก อบต.ท่าข้าม ธวัชชัย   เนตรทองค า 
3 นายอนันท์  พนัสนาชี รองนายกอบต.ท่าข้าม อนันท์  พนัสนาชี 
4 น.ส.ชโรชิน   เพชรมณี เลขานุการนายก อบต.ท่าข้าม ชโรชิน   เพชรมณี 
5 นายสิทธิชัย    ค าหอม ปลัดอบต.ท่าข้าม สิทธิชัย    ค าหอม 
6 นางสาวชวาลา    ยังเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชวาลา    ยังเจริญ 
    

 
เร่ิมประชุมเวลา  13.00 น. 
นายมานะศักด์ิ   พิณวานิช  
เลขานุการสภา   เรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามและคณะผู้บริหาร ผู้มาเข้าร่วม 

ประชุมเข้าห้องประชุมสภาเลขานุการสภา นับองค์ประชุม พร้อมประชุมสภา   
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาฯ แจ้งนายธีรศักดิ์  ศรีชาติ  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 5  ขอลากิจ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแล้ว  
ประธานสภา กล่าวรับรองแก้ไขรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  
 วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2565  
มติท่ีประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 14 เสียง เอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม ไม่ม ี
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องด่วน 
นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 15  ขอให้มีการปรับปรุงถนนลูกรังท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ เนื่องจาก 

เกิดน้ ากัดเซาะท าให้เกิดช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อและเป็นรองน้ าเซาะท าให้ยากต่อการสัญจร 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม นายปิยวัฒน์ ศรีมาลา จึงขอหารือสภาว่า

ด้วยการแก้ไขเรื่องถนนช ารุดจากท่ีนายสุทัศน์ ช่วยชูหนู เสนอจะแก้ไขแบบตามร้องขอ
หรือตามความสะดวกของเครื่องจักรกลเนื่องจากเครื่องจักรรถบด และรถเกรด อาจจะอยู่
ในทิศทางท่ีไกลจากท่ีร้องขอ  จึงหารือว่าจะท าไปตามล าดับหมู่บ้านไปหรือโยกย้าย
เครื่องจักร  ทางสภามีความเห็นจากการเสนอของประธานสภา นายดนัย  สุรามิตร  ยินดี
จะพิจารณาเรื่องรถบรรทุกโยกย้ายเครื่องจักร 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ 
   - 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   6.1  แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 3/2565                                                                                                                                                                                                                                          
นางสาวชวาลา  ยังเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  อธิบายแผนตามเอกสาร 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 14 เสียง เป็นเอกฉันท์ 
   6.2  แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2565 
นางสาวชวาลา  ยังเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  อธิบายแผนตามเอกสาร 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  14 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

 

   6.3  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
         6.3.1  โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าเพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทับพระ 
หมู่ท่ี 13  จ านวนเงิน 30,000.00 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน เป็นเครื่องสูบน้ าชนิดหอยโข่ง ขนาด 5.5 แรงม้า  
ขนาดท่อสูบน้ า 2 นิ้ว  ขนาดท่อส่งน้ า 2 นิ้ว  เป็นเครื่องสูบน้ าชนิดหน้าแปลน 4  ใบพัด  เจ้าหน้าท่ีกองช่างได้
อธิบายถึงสเป็กของมอเตอร์ท่ีใช้ให้ทางคุณณัฐมน  เต่าทอง สมาชิกสภาหมู่ท่ี 13 ได้รับทราบตามเอกสาร 
   ท่ีประชุมมีมติ  14 เสียง 

 

         6.3.2  จัดซื้อเครื่องสูบน้ าเพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเทพวังทอง  
หมู่ท่ี 15  จ านวนเงิน 30,000 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน เป็นเครื่องสูบน้ าชนิดหอยโข่ง ขนาด 5.5 แรงม้า  ขนาด
ท่อสูบน้ า 2 นิ้ว  ขนาดท่อส่งน้ า 2 นิ้ว  เป็นเครื่องสูบน้ าชนิดหน้าแปลน 4 ใบพัด  เจ้าหน้าท่ีกองช่างได้อธิบายถึงส
เป็กของมอเตอร์ท่ีใช้ให้สมาชิกสภาได้รับทราบตามเอกสาร 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 14 เสียง  เอกฉันท์ 
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     6.3.3  จัดซื้อเครื่องสูบน้ าพร้อมตู้ควบคุม เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้าน 
ศาลาประชาคมหมู่ท่ี 12  วงเงินงบประมาณ 30,000 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน เป็นเครื่องสูบน้ าชนิดหอยโข่ง 
ขนาด 5.5 แรงม้า  ขนาดท่อสูบน้ า 2 นิ้ว  ขนาดท่อส่งน้ า 2 นิ้ว  เป็นเครื่องสูบน้ าชนิดหน้าแปลน 4 ใบพัด  
เจ้าหน้าท่ีกองช่างได้อธิบายถึงสเป็กของมอเตอร์ท่ีใช้ให้สมาชิกสภาได้รับทราบตามเอกสาร 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 14 เสียง เอกฉันท์    
    

6.4  ขอใช้พื้นท่ีของทางราชการเพื่อใช้ประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา ท่ีพักสงฆ์วัง 
ตะเคียน จ านวน 15 ไร่ (สร้างวัดวังตะเคียน หมู่ท่ี 15 ต าบลท่าข้าม อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร)  
   มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  14 เสียง เอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องท่ีเสนอใหม่   ไม่ม ี
 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอื่น ๆ  
นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู   สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 15 เสนอเรื่องแก้ปัญหาการจัดเก็บขยะ ซอย 11 และซอย 12  

ทางนายสุทัศน์ ช่วยชูหนู ร้องขอถังขยะแทนถุงด าท่ีใช้อยู่ เนื่องจากประชาชนมีความ
ส้ินเปลืองต่อจากการซื้อถุงด า และจ่ายค่าจัดเก็บขยะ 

นายปิยวัฒน์  ศรีมาลา นายกอบต.ท่าข้าม  ให้ใช้แบบเดิมไปก่อน 
นายถนอมศักดิ์  พนัสนาชี  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 11  ร้องขอเรื่องขอเงินอุดหนุนจากอบต.เพื่อซื้ออาหารปลา  

ให้กับปลาบริเวณหน้าวัดวังตะเคียน 
นายปิยวัฒน์  ศรีมาลา นายกอบต.ท่าข้าม  ขอให้ปลัดสิทธิชัย  ค าหอม  ปลัดอบต.ท่าข้าม  เป็นผู้ช้ีแจง 
นายสิทธิชัย  ค าหอม ปลัดอบต.ท่าข้าม  ช้ีแจงว่าทางอบต.ท่าข้ามเป็นนิติบุคคล และทางส านักสงฆ์วังตะเคียน

เป็นนิติบุคคล  ไม่สามารถสนับสนุนเงินให้กันได้ 
นายปัญญา  เพชรศรี   สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 8  ได้เสนอให้มีการปรับปรุงถนนเส้นเขาเหลียง จันทึง –สะพาน 5  

ร้องขอรถเกรดถนนเนื่องจากถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อจากน้ ากัดเซาะ 
นายปัญญา  เพชรศรี   เสนอให้มีการปรับปรุงระบบประปาท่ีท้ิงร้าง  จากงบโครงการของกระทรวงสาธารณสุข 
นายสิทธิชัย  ค าหอม ปลัดอบต.ท่าข้าม  ช้ีแจงว่าระบบประปาลูกนี้มีปัญหาเรื่องน้ าดิบ ไม่เพียงพอต่อการน า

ประปามาใช้งาน 
นายถนอมศักดิ์  พนัสนาชี  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 11  เสนอให้ท าป้ายบอกทางตามทางแยกทางร่วม เพื่อง่ายต่อ 

การน าประปามาใช้งาน 
นายสิทธิพงษ์  คชการ   สมาชิกสภาอบต.หมู่ 14  เสนอขอขยายเขตไฟฟ้า และขอเครื่องจักรขุดลอกคูระบายน้ า 
นางณัฐมน เต่าทอง   สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 13  เสนอขอไฟส่องทางเนื่องจากบริเวณหมู่ท่ี 13  มีไฟส่องทาง 

จ านวนน้อยมาก 
นายปิยะพงษ์  ฟักแฟ   สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 9  เสนอเรื่องน้ าประปาไม่พอใช้  และเสนอให้มีการขุดลอกหนอง

เข้ เพื่อน ามาใช้ในการท าประปา 
นายมานะศักดิ์  พิณวานิช    ได้ทวงถามเรื่องงานจราจรบริเวณส่ีแยกท่าข้าม 
นายสิทธิชัย  ค าหอม ปลัดอบต.ท่าข้าม  ขั้นตอนการท างานของเจ้าหน้าท่ีไม่มีความพร้อมและไม่สามารถ 

จัดหาบุคลากรมาท าหน้าท่ีได้ เนื่องจากขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนทางส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.) ไม่อนุญาตให้เบิกจ่าย 

พักการประชุมเวลา 12.00 น.      
ประชุมต่อเวลา 13.00 น. 
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นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาฯ  สอบถามสมาชิกสภา มีสมาชิกสภาอบต.ท่านใดจะสอบถามหรือไม่  

ขอเชิญสมาชิก 
ท่ีประชุม  ไม่มีการเสนอพูดคุยเรื่องอื่น ๆ 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาฯ กล่าวปิดการประชุม 
ปิดประชุมเวลา 13.30 น. 
 

    ลงช่ือ               ผู้จดบันทึกการประชุม 
                 (นายมานะศักดิ์  พิณวานิช) 

    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม   

ลงช่ือ          ประธานท่ีประชุม                      
          (นายดนัย  สุรามิตร) 

               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
   

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภานี้แล้ว  เมื่อวันท่ี  3 มีนาคม  2565  

 
 

(ลงช่ือ)   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                        (นายสิทธิพงษ์  คชการ) 
                                สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 14 

(ลงช่ือ)   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     
             (นายไพฑูรย์  ธรรมเสนา)                                                    
                     สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  4                   
                                        

 (ลงช่ือ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      
                (นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้) 
                                                            สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 12                                        

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามได้รับรองรายงานการประชุมในคราวการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 

                                                            
       (นายดนัย  สุรามิตร) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1/2565 

วันพุธท่ี 9  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  เวลา 10.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

 

ผู้มาประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายดนัย    สุรามิตร ประธานสภาอบต.ท่าข้าม ดนัย  สุรามิตร 
2 นางประนอม    มากทอง รองประธานสภาอบต.ท่าข้าม ประนอม  มากทอง 
3 นายมานะศักดิ์      พิณวานิช เลขานุการสภาอบต.ท่าข้าม มานะศักดิ์      พิณวานิช 
4 นายธรรมนญู    ยังกิว สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ธรรมนญู    ยังกิว 
5 นายไพฤทธิ์    ด าหงษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ไพฤทธิ์    ด าหงษ์ 
6 นายไพฑูรย์    ธรรมเสนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 ไพฑูรย์    ธรรมเสนา 
7 นายธีระศักดิ์      ศรีรชาติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 ธีระศักดิ์      ศรีชาติ 
8 นายประเสริฐ       เต่าทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 ประเสริฐ       เต่าทอง 
9 นายปัญญา       เพชรศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 ปัญญา       เพชรศรี 

10 นายปิยะพงษ์       ฟักแฟ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 ปิยะพงษ์       ฟักแฟ 
11 นายถนอมศักดิ์       พนัสนาชี สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 ถนอมศักดิ์       พนัสนาชี 
12 นายเฉลิมชัย      ชมท่าไม้ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 เฉลิมชัย      ชมท่าไม้ 
13 นางณัฐมนต์      เต่าทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 ณัฐมนต์      เต่าทอง 
14 นายสิทธิพงษ์     คชการ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14 สิทธิพงษ์     คชการ 
15 นายสุทัศน์        ช่วยชูหนู สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 สุทัศน์        ช่วยชูหนู 

 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายปิยวัฒน์    ศรีมาลา นายก  อบต.ท่าข้าม ปิยวัฒน์  ศรีมาลา 
2 นายธวัชชัย    เนตรทองค า รองนายก อบต.ท่าข้าม ธวัชชัย   เนตรทองค า 
3 นายอนันท์  พนัสนาชี รองนายกอบต.ท่าข้าม อนันท์  พนัสนาชี 
4 น.ส.ชโรชิน   เพชรมณี เลขานุการนายก อบต.ท่าข้าม ชโรชิน   เพชรมณี 
5 นายปรีชา   ภูมิสุวรรณ์  ปรีชา   ภูมิสุวรรณ์ 
6 นายสิทธิชัย    ค าหอม ปลัดอบต.ท่าข้าม สิทธิชัย    ค าหอม 
7 นายสุทธิรักษ์   แก้วนิ่ม ผู้อ านวยการกองช่าง สุทธิรักษ์   แก้วนิ่ม 
8 นางสาววาสนา   วระดิษฐ ผู้อ านวยการกองคลัง วาสนา   วระดิษฐ 
9 นางสาวชวาลา    ยังเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชวาลา    ยังเจริญ 

10 นางสาววรษา  ต้ังผดุงเกียรติ นักวิชาการศึกษา วรษา  ต้ังผดุงเกียรติ 
    

 

เร่ิมประชุมเวลา  13.00 น. 
นายมานะศักด์ิ   พิณวานิช  
เลขานุการสภา   เรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามและคณะผู้บริหาร ผู้มาเข้าร่วม 

ประชุม  เข้าห้องประชุมสภา 
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   เลขานุการสภา นับองค์ประชุม พร้อมประชุมสภา  และแจ้งสมาชิกสภาตรวจสอบเอการ
เพิ่มเติมและแก้ระเบียบวาระจากข้อ 7 เป็นข้อท่ี 5 

เชิญประธานสภาจุดธูปเทียนท่ีหน้าโต๊ะหมู่บูชา และกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าข้ามตามระเบียบวาระการประชุม 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแล้ว ประธานสภาได้แจ้งให้สภาทราบว่าการประชุม 
สภาครั้งท่ีแล้วไม่ได้มีการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม แต่การประชุมมี
เวลาล่วงเลยเกิน 15 วัน  จึงท าให้วาระการประชุมสภาวันท่ี 4 มกราคม 2565 ผ่านการ
รับรอง 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
ค าแถลงนโยบาย 

ของ  
นายปิยวัฒน์  ศรีมาลา 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
วันที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

เรียน  ท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์บริการส่วนต าบลท่าข้าม  

  ตามท่ีได้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2564 กระผมได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนให้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าข้าม และได้รับรองผลการเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชุมพร เรียบร้อยแล้ว 

  อาศัยอ านาจ ความในมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ปัจจุบัน กระผม นายปิยวัฒน์  ศรีมาลา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ขอ
แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบถึงนโยบายการบริหารของผู้บริหารท่ี
ได้เข้ามาบริหารงาน ดังนี้      “นโยบายใช้หลัก 5 ส. พ.1”    แบ่งออกเป็นดังนี้ 

1. สร้างสรรค์การบริหารและการจัดการ 
    1.1  การจัดการภายในองค์กร อบต. 

   - พัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าท่ีและฝ่ายบริหาร ให้มีความพร้อมส าหรับการบริหารและบริการประชาชน 
             - พัฒนาด้านการบริการให้เป็นท่ีพึงพอใจแก่ประชาชน ให้รวดเร็ว ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
   - ปรับปรุงด้านอาคารและสถานท่ีท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
   - ส่งเสริมเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ส่วนภูมิภาค และ องค์กรเอกชน 
   - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน 
 
2. สรรค์สร้างด้านสาธารณูปโภค 
 2.1 ถนน 
     - ถนนสายหลัก พัฒนาให้ได้ตามแบบมาตรฐาน 
     - ถนนสายรอง ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ท าเป็นถนนคอนกรีตหรืออัดบด 
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2.2 ไฟฟ้า 

     - ด าเนินการขยายเขตพื้นท่ีให้ทุกบ้านได้มีไฟฟ้าใช้ 
     - ด าเนินการให้ถนนสายหลัก มีแสงสว่างตลอดเส้นทาง 

2.3 ประปา 
     - ด าเนินการขยายเขตการใช้น าประปาทุกหมู่บ้าน 
 2.4 พลังงานทดแทน 
     - ด าเนินการส่งเสริมกิจการพลังงานโซล่าเซลล์ 
     - ด าเนินการส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้พลังงานแก๊สจากชีวมวล 
 
3. ส่งเสริมด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน 
 3.1 ด้านการศึกษา 
     - พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานท่ีดียิ่งขึ้น 
     - ส่งเสริมการเรียนรู้โดยให้มีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาส าหรับเยาวชนและบุคคลท่ัวไป 
     - ส่งเสริมสนับสนุนให้มีสนามกีฬา และสถานท่ีออกก าลังกาย 
  

3.2 ศิลปะ/วัฒนธรรม 
     - ส่งเสริม อนุรักษ์ ด้านดนตรีไทย 
     - ส่งเสริมเยาวชนด้านการเรียนการสอนเกี่ยวกับดนตรีไทย 

3.3 ประเพณี 
     - ส่งเสริมประเพณีขึ้นถ้ ารับร่อ 
     - ส่งเสริมประเพณีตรุษไทย 
     - ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 
     - ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ 
4. ส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน 

 4.1 สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 

     - ส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นท่ี ท าการเกษตรแบบผสมผสานตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

     - ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวเพื่อใช้บริโภคและจ าหน่าย 

     - ประสานงานนักวิชาการเกษตร 

5. ส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

     - จัดหารถฉุกเฉินประจ าการ อบต. 

     - การบริหารจัดการด้านขยะ โดยชุมชน 

     - การดูแลผู้สูงอายุ (ตรวจสุขภาพประจ าปี) 

     - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กับปุ๋ยเคมี 

     - ส่งเสริมการตรวจสอบคุณภาพดินให้กับเกษตรกร 
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พ. 1 

1. พัฒนาทุกพื้นที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 - หลักนิติธรรม 

 - หลักคุณธรรม 

 - หลักความโปร่งใส 

 - หลักความรับผิดชอบ 

 - หลักความคุ้มค่า 

 - หลักการมีส่วนร่วม 

กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารของกระผม  
จะได้รับการสนับสนุน และ ความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกท่านเป็นอย่างดีในการท่ีจะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุด นั่นคือประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนชาวต าบลท่าข้ามทุกคน 

ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
   4.1  ก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี 2565 

(ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปีของแต่ละสมัย วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป (พ.ศ.2566) และระยะเวลาของสมัยประชุม) 

นายดนัย  สุรามิตร แจ้งท่ีประชุมให้สมาชิกท าการเสนอก าหนดสมัยประชุม ครั้งท่ี 1  จึงมีการ 
ประธานสภาฯ  จึงเสนอปรึกษาหารือว่าจะก าหนดครั้งเดียว 4 สมัย หรือก าหนดการประชุมที 

ละสมัย 
นายสิทธิพงษ์  คชการ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 14 
   เสนอการก าหนดสมัยประชุม 4 สมัย 
   ผู้รับรอง  1.  นายประเสริฐ  เต่าทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 7 
   ผู้รับรอง  2.  นายธรรมนูญ   ยังกิว สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 2 
นายดนัย  สุรามิตร การประชุมสภาได้ก าหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกไว้แล้วจากการประธานสภา
ประธานสภาฯ  ประชุมครั้งท่ีแล้วคือวันท่ี 15 กุมภาพันธ์  2565  มีก าหนดระยะเวลา  

15 วัน  ต่อไป 
   ก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน  
นางณัฐมน เต่าทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 13 
   เสนอประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 คือวันท่ี 1-15 พฤษภาคม 2565 
   ผู้รับรอง 1.  นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้   สมาชิกสภาอบต.หมู่ 12 
      2.  นายธรรมนูญ  ยังกิว สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2 
      3.  นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15 
นายดนัย  สุรามิตร ขอเชิญสมาชิกสภาในท่ีประชุมเสนอสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3ก าหนด 
ประธานสภาฯ ระยะเวลา 15 วัน  ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน   
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นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 15 
   เสนอประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  คือวันท่ี 1-15 สิงหาคม 2565 
   ผู้รับรอง 1.  นายธรรมนูญ  ยังกิว   สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2 
      2.  นางณัฐมน  เต่าทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 13 
      3.  นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12 
นายดนัย  สุรามิตร ขอเชิญสมาชิกสภาในท่ีประชุมเสนอสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 4ก าหนด 
ประธานสภาฯ  ระยะเวลา 15 วัน  ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน   
นายประเสริฐ  เต่าทอง   สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 7 
   เสนอประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 4   คือวันท่ี 1-15 พฤศจิกายน 2565 
   ท่ีประชุมมีมติยกเลิก   
นายสิทธิพงษ์  คชการ สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 14  เสนอวันท่ี  1-15 ธันวาคม 2565 
   ผู้รับรอง    1. นางณัฐมน  เต่าทอง   สมาชิกสภาอบต.หมู่ 13 
       2.  นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้ สมาชิกสภาอบต.หมู่ 12 
       3.  นายธรรมนูญ  ยังกิว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ท่ีประชุม  ไม่มี 
   มติท่ีประชุม ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2565 ระยะเวลา 15 วันดังนี้ 

1.  สมัยท่ี 1  วันท่ี 1-15 กุมภาพันธ์ 2565 
2. สมัยท่ี 2  วันท่ี 1-15 พฤษภาคม 2565 
3. สมัยท่ี 3  วันท่ี 1-15 สิงหาคม  2565 
4. สมัยท่ี 4  วันท่ี 1-15 ธันวาคม 2565 

 
4.2 การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม) 

นางณัฐมน  เต่าทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 13  เสนอ นายสิทธิพงษ์  คชการ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 
14  กรรมการคนท่ี 1    ผู้รับรอง  4 คน 

1.  นายไพฑูรย์  ธรรมเสนา สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 4 
2. นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 15 
3. นายปิยะพงษ์  ฟักแฟ สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 9 
4. นายไพฤทธิ์  ด าหงษ์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 3 

นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 15  เสนอ นายไพฑูรย์  ธรรมเสนา  สมาชิกสภา อบต.
หมู่ท่ี 4  กรรมการคนท่ี 2    ผู้รับรอง  3 คน 
1.  นางณัฐมน  เต่าทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 13 
2. นายปัญญา  เพชรศรี สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 8 
3. นายถนอมศักดิ์  พนัสนาชี สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 11 

นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 15  เสนอ นายเฉลิมชัย   ชมท่าไม้  
สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 12  กรรมการคนท่ี 3   ผู้รับรอง  3 คน 
1.  นางณัฐมน  เต่าทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 13 
2. นายไพฑูรย์  ธรรมเสนา สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 4 
3. นายถนอมศักดิ์  พนัสนาชี สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 11 
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4.3 การเลือกตัวแทนสมาชิกสภาท้องถ่ินเพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลท่าข้าม จ านวน 2 ท่าน 

นายดนัย  สุรามิตร  เสนอ  นางณัฐมน   เต่าทอง   สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 13 
            นางประนอม  มากทอง   สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 1 
ท่ีประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

4.4 แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาแผนองค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าข้าม  จ านวน 3 ราย 

นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 15 เสนอ นายดนัย  สุรามิตร สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 10  
มีผู้รับรอง จ านวน 3 คน คือ 
1.  นางณัฐมน  เต่าทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 13 
2. นายไพฤทธิ์  ด าหงส์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 3 
3. นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้ สมาชิกสภาอบตงหมู่ท่ี 12 

นางณัฐมน  เต่าทอง  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 13  เสนอนางประนอม  มากทอง  สมาชิก 
สภาอบต.หมู่ท่ี 1 ผู้รับรอง 
1.  นายถนอมศักดิ์  พนัสนาชี   สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 11 
2. นายเฉลิมชัย  ชาท่าไม้     สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 12 
3. นายสิทธิพงษ์  คชการ     สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 14 
4. นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู    สมาชิกสภาอบตงหมู่ท่ี 15 

นางประนอม  มากทอง  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 1 เสนอ นายปัญญา  เพชรศรี  สมาชิกสภา 
อบต.หมู่ท่ี 8  มีผู้รับรอง จ านวน 3 คน คือ 
1.  นางณัฐมน  เต่าทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 13 
2. นายไพฤทธิ์  ด าหงส์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 3 
3. นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู สมาชิกสภาอบตงหมู่ท่ี 15 
4.5 แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  

จ านวน 3 คน 
นางณัฐมน  เต่าทอง  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 13  เสนอ นายปิยะพงษ์  ฟักแฟ  สมาชิกสภาอบต. 

หมู่ท่ี 9  มีผู้รับรอง จ าวน 3 คนคือ 
1.  นายไพฤทธิ์  ด าหงษ์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 3 
2. นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 15 
3. นายถนอมศักดิ์   พนัสนาชี  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 11 

นายประเสริฐ  เต่าทอง  สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี 7   เสนอ นายไพฤทธิ์  ด าหงษ์  สมาชิกสภา 
อบต.หมู่ท่ี 3  ผู้รับรอง 4 คน 
1.  นายธรรมนูญ  ยังกวิ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2   
2. นายถนอมศักดิ์  พนัสนาชี   สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 11 
3. นางณัฐมน  เต่าทอง   สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 13 
4. นายสิทธิพงษ์  คชการ     สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 14 
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นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 15  เสนอ นายมานะศักดิ์  พิณวานิช  สมาชิกสภาอบต.

หมู่ท่ี 6   ผู้รับรอง 3 คน 
1. นางณัฐมน  เต่าทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 13 
2. นายถนอมศักดิ์  พนัสนาชี   สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 11 
3. นายธรรมนญู  ยังกิว    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 2 
4.6 แต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเรือ และ

ศูนย์พัฒฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น 
ท่ีประชุม  เห็นชอบให้สมาชิกสภาอบต.ในเขตพื้นท่ีเป็นกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1.  นายสิทธิพงษ์  คชการ สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 14 คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดหนองเรือ 

2. นายถนอมศักดิ์  พนัสนาชี    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 11  คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น 

นายดนัย สุรามิตร เชิญนายอนันท์   พนัสนาชี และนายธวัชชัย พนัสนาชี  รองนายกอบต.ท่าข้ามและ
นางสาวชโรชิน  เพชรมณี  เลขานุการนายกอบต.ท่าข้าม  แนะน าตัวต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าข้าม 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 
นายธีระศักดิ์  ศรีชาติ   สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 5 เสนอให้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเขาใน-ทุ่งน้ าผุด เนื่องจาก

เกิดการช ารุดทรุดโทรม เป็นหลุมบ่อ เป็นอย่างมากเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน 
นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 15  เสนอให้มีการจัดการเตรียมพร้อมรับภัยแล้งในช่วงหน้าแล้งท่ีจะ

มาถึง  เสนอให้มีการเตรียมพร้อมด้านอุปโภค-บริโภคช่วงหน้าแล้ง 
นายไพฤทธิ์  ด าหงษ์     สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 3  เสนอให้ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปา ในซอยทุ่งท่านอินทร์ 

เนื่องจากประชาชนไม่มีน้ าประปาใช้  และแก้ไขระบบสายไฟที่ลากบนพื้นจะท าให้เกิด
อันตรายต่อประชาชน 

นายถนอมศักดิ์  พนัสนาชี   สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 11  เสนอให้มีการท าป้ายสัญญาณจราจรบริเวณโรงเรียนบ้าน
หาดส้มแป้น 

นายดนัย  สุรามิตร สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 10  แจ้งการอบรมโครงการหลักสูตรเรียนรู้ลัดระเบียบกฎหมาย
ใหม่เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นและบทบาทอ านาจหน้าท่ีของท้องถิ่น พร้อม
กรณีศึกษาคดีความท้องถิ่นท่ีขึ้นสู่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ ในวันท่ี 25 -27 
กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมแกรนต์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สมาชิกสภาและ
คณะผู้บริหารหากสนใจสมัครเข้าอบรมได้ 

นายมานะศักดิ์  พิณวานิช  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 6  ได้ร้องขอเร่งด่วนช่วยดูแลการจราจรบริเวณตลาดท่าข้ามและ
ส่ีแยกท่าข้าม ช่วงเวลาเร่งด่วน 16.00-18.30 น.  และขอแจ้งเรื่องการช่วยงานศพใน
นามชมรมท้องถิ่นว่าด้วยการหักเงินจากเงินเดือนคนละจ านวน 500 บาท เข้าบัญชีไว้
ช่วยงานศพและมีผู้เบิกจ่ายจ านวน 3 ท่านคือ   

1.  นายดนัย   สุรามิตร  ประธานสภาฯ 
2. นางประนอม  มากทอง รองประธานสภาฯ 
3.  นายมานะศักดิ์  พิณวานิช เลขานุการสภาฯ 
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   ได้ท าหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนเข้าบัญชีจ านวน 500 บาท ให้สมาชิกสภาฯและคณะ
ผู้บริหารเซ็นรับทราบและยินยอม     

- การแต่งกายของผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม  โดยให้แต่ง
กายในชุดเครื่องแบบกากี  ติดเครื่องหมายครบถ้วนและถูกต้อง และไม่สวมรองเท้า
แตะเข้าร่วมประชุมสภาฯ  

- การลาการประชุมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
- ลาป่วย  ต้องแสดงความจ านงในการลาก่อนการประชุม 1 ช่ัวโมง  โดยให้สมาชิกโทร

มาลากับเลขานุการสภาเท่านั้น  และมาเขียนใบลาย้อนหลังยื่นต่อประธานสภา 
- การลากิจ  เนื่องจากการประชุมสภาได้ก าหนดการลากิจในช่วงสมัยประชุมไว้ 2 

แบบ คือ 1. ลากิจแบบฉุกเฉินเร่งด่วน ให้โทรหรือแจ้งการลาได้ท่ีเลขานุการสภาฯ 
หรือประธานสภาฯ และให้เขียนใบลาย้อนหลัง 
          2. ลากิจล่วงหน้า  ให้ยื่นใบลาถึงประธานสภาฯ ก่อนการประชุมได้ท่ี
เลขานุการสภาและประธานสภาฯ  

นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาฯ  กล่าวขอบคุณและขอปิดการประชุมสภา 
 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

    ลงช่ือ  ผู้จดบันทึกการประชุม  
      (นายมานะศักดิ์  พิณวานิช) 

    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 

ลงช่ือ    ประธานท่ีประชุม                   
        (นายดนัย  สุรามิตร) 

                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภานี้แล้ว  เมื่อวันท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  

 
 

(ลงช่ือ)   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                        (นายสิทธิพงษ์  คชการ) 
                                สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 14 

(ลงช่ือ)   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     
             (นายไพฑูรย์  ธรรมเสนา)                                                    
                     สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  4                   
                                        

 (ลงช่ือ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      
                (นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้) 
                                                            สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 12                                        
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สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามได้รับรองรายงานการประชุมในคราวการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑  เมื่อวันท่ี ๒๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

                       
       (นายดนัย  สุรามิตร) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม คร้ังแรก 
วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565  เวลา 10.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
 

ผู้มาประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นางประนอม    มากทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 ประนอม    มากทอง 
2 นายธรรมนญู    ยังกิว สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ธรรมนญู    ยังกิว 
3 นายไพฤทธิ์    ด าหงษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ไพฤทธิ์    ด าหงษ์ 
4 นายไพฑูรย์    ธรรมเสนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 ไพฑูรย์    ธรรมเสนา 
5 นายธีระศักดิ์      ศรีรชาติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 ธีระศักดิ์      ศรีชาติ 
6 นายมานะศักดิ์      พิณวานิช สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 มานะศักดิ์      พิณวานิช 
7 นายประเสริฐ       เต่าทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 ประเสริฐ       เต่าทอง 
8 นายปัญญา       เพชรศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 ปัญญา       เพชรศรี 
9 นายปิยะพงษ์       ฟักแฟ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 ปิยะพงษ์       ฟักแฟ 

10 นายดนัย     สุรามิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 ดนัย     สุรามิตร 
11 นายถนอมศักดิ์       พนัสนาชี สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 ถนอมศักดิ์       พนัสนาชี 
12 นายเฉลิมชัย      ชมท่าไม้ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 เฉลิมชัย      ชมท่าไม้ 
13 นางณัฐมนต์      เต่าทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 ณัฐมนต์      เต่าทอง 
14 นายสิทธิพงษ์     คชการ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14 สิทธิพงษ์     คชการ 
15 นายสุทัศน์        ช่วยชูหนู สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 สุทัศน์        ช่วยชูหนู 

 
 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายพิศิษฐ์      ฤทธิพิชัยสงคราม นายอ าเภอท่าแซะ พิศิษฐ์     ฤทธิพิชัยสงคราม 
2 นายวีระวิทย์   อินทรสุภา ท้องถิ่นอ าเภอท่าแซะ วีระวิทย์   อินทรสุภา 
3 นายสิทธิชัย    ค าหอม ปลัดอบต.ท่าข้าม สิทธิชัย    ค าหอม 
4 นายสุทธิรักษ์   แก้วนิ่ม ผู้อ านวยการกองช่าง สุทธิรักษ์   แก้วนิ่ม 
5 นางสาววาสนา   วระดิษฐ ผู้อ านวยการกองคลัง วาสนา   วระดิษฐ 
6 นางสาวชวาลา    ยังเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชวาลา    ยังเจริญ 
7 นายอภิชาติ      ฟักถนอม นักทรัพยากรบุคคล อภิชาติ      ฟักถนอม 
8 นายภักดิ์พงษ์    อินทนา นายช่างโยธา ภักดิ์พงษ์    อินทนา 

 
 

เร่ิมประชุมเวลา  10.30 น. 
นายสิทธิชัย  ค าหอม กล่าวต้อนรับ 
เลขานุการสภาช่ัวคราว อ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามครั้งแรก 
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ปลัดอบต.ท่าข้าม กล่าวรายงาน 
ขณะนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม จ านวน 15 ท่าน ได้มาลงนามครบ
จ านวนแล้ว  ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  ล าดับต่อไปขอ
เชิญท่านนายอ าเภอท่าแซะจุดธูปเทียนท่ีหน้าโต๊ะหมู่บูชา และกล่าวเปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามครั้งแรก 

นายอ าเภอท่าแซะ จุดธูปเทียนหน้าโต๊ะหมู่บูชา 
   กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามครั้งแรก 
เลขานุการสภาชั่วคราว กล่าวขอบคุณท่านนายอ าเภอท่าแซะ เป็นอย่างสูงท่ีให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้  

และล าดับต่อไปขอเชิญนายธรรนูญ  ยังกิว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าข้าม เขตเลือกต้ังท่ี 2  ซึ่งมีอายุสูงสุดในท่ีประชุมขึ้นท าหน้าท่ี เป็นประธานสภาฯ 
ช่ัวคราว  เพื่ อด า เนินการประ ชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2554 ข้อ 7 ต่อไป 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว   นายธรรมนญู  ยังกิว  ประธานสภาช่ัวคราวท าหน้าท่ีประธานสภาฯ ช่ัวคราว และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม  
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  ขอให้เลขานุการสภาช่ัวคราวได้ช้ีแจงบวิธีการเลือกให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
เลขานุการสภาช่ัวคราว   ขอช้ีแจงวิธีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ดังนี้  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2554  ข้อ 8  ก าหนดกระบวนการเลือกตั้ง
ประธานสภาท้องถิ่นดังนี ้
วิธีการเลือก 
1.  ให้สมาชิกสภาฯ แต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ท่ีตนเห็นสมควรได้คนละหนึ่ง

ช่ือเท่านั้น 
2. เมื่อสมาชิกสภาฯ เสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ผู้ใดแล้ว ต้องมีสมาชิกรับรอง ไม่น้อยกว่า

สองคน 
3. สมาชิกสภาฯ แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว 
4. ช่ือท่ีเสนอไม่จ ากัดจ านวนและให้ลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่านั้น 
5. หากมีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับแต่งต้ังเพียงคนเดียว ให้ถือว่าผู้ถูกเสนอช่ือนั้นได้รับ

เลือก แล้วให้ประธานสภาช่ัวคราวประกาศช่ือผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภาทันที 
วิธีการลงคะแนน 

๑. ให้ใช้วิธีเขียนช่ือตัว และช่ือสกุลของผู้ท่ีถูกเสนอช่ือคนละ ๑ ช่ือ ลงคะแนน 
๒. เมื่อสมาชิกฯ เขียนช่ือตัวและช่ือสกุลผู้ท่ีตนเห็นสมควร แล้วน าไปใส่ในภาชนะ

ท่ีเตรียมไว้ต่อหน้าประธานสภาช่ัวคราว 
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วิธีนับคะแนน 

๑. เมื่อสมาชิกลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ประธานสภาช่ัวคราวเชิญ
สมาชิกไม่น้อยกว่าสองคนมาช่วยตรวจนับคะแนน 

๒. เมื่อตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อย ให้ประธานสภาช่ัวคราวประกาศคะแนน
ต่อท่ีประชุม 

    

ผลการนับคะแนน 
๑. ผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก 
๒. ถ้ามีผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้ด าเนินการเลือกใหม่เฉพาะ

สมาชิกฯ ท่ีได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน เท่านั้น ตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น 
๓. ถ้าคะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีการจับฉลาก  
และในล าดับนี้ ขอเชิญท่านประธานได้ด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 

ประธานสภาชั่วคราว  - ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณา และเสนอช่ือ ผู้ ท่ี เห็นสมควรได้รับเลือกเป็น 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ขอเชิญครับ 
นายปิยะพงษ์  ฟักแฟ  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 9 ขอเสนอ นายปัญญา  เพชรศรี  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 8 

เขตเลือกต้ังท่ี 8 เป็นประธานสภาฯ  
ประธานสภาชั่วคราว  - ขอผู้รับรองด้วยครับ (สมาชิกต้องรับรองไม่น้อยกว่าสองคน) 
     นายถนอมศักดิ์  พนัสนาชี   สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 11  ผู้รับรอง  
     นายสิทธิพงษ์  คชการ       สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 14  ผู้รับรอง 
    - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลใดเพิ่มเติมหรือไม่ 
นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้  สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกต้ังท่ี 12  ขอเสนอ นายดนัย  สุรามิตร 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามหมู่ท่ี 10  เขตเลือกต้ังท่ี 10 
                                               เป็นประธานสภาฯ ครับ 
ประธานสภาชั่วคราว  - ขอผู้รับรองด้วยครับ  
     นางประนอม  มากทอง  สมาชิกสภาหมู่ 1   ผู้รับรอง  
     นางณัฐมนต์  เต่าทอง สมาชิกสภาหมู่ 13 ผู้รับรอง 
    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลใดเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาชั่วคราว - ถ้าไม่มีขอให้เจ้าหน้าท่ีได้แจกบัตรเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าข้าม ให้สมาชิกทุกท่าน ท่านละ ๑ ใบ และให้สมาชิกทุกท่าน เขียนช่ือตัว และ  
ช่ือสกุล ผู้ท่ีท่านเห็นว่าเหมาะสมท่ีจะได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าข้าม  เมื่อเขียนเสร็จแล้วให้น าบัตรใส่ในกล่องท่ีเจ้าหน้าท่ีเดินไปหา
ท่าน 

ประธานสภาชั่วคราว -เพื่อปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการตรวจนับคะแนน ขอเชิญสมาชิกสภาฯ 
จ านวน ๒ ท่าน มาเป็นผู้ตรวจนับคะแนน  

ที่ประชุม  ผู้ตรวจนับคะแนน  
1.  นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้   สมาชิกสภาฯ หมู่ 12   
2. นายสิทธิพงษ์  คชการ สมาชิกสภาฯ หมู่ 14 
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ประธานสภาชั่วคราว  ผมขอประกาศผลคะแนนต่อท่ีประชุมสภาฯ ดังนี้ 
1. นายปัญญา  เพชรศรี  ได้คะแนน 4 คะแนน 
2. นายดนัย  สุรามิตร  ได้คะแนน 11 คะแนน 
เป็นอันว่านายดนัย  สุรามิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม เขต
เลือกต้ังท่ี 10  ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุด จ านวน 11 คะแนน ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม  และบัดนี้การเลือกประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามได้ เสร็จ สิ้นแล้ว  และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 
48 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึง ข อพักก า รป ระ ชุม เพื ่อ ใ ห้
นายอ าเภอท่าแซะ แต่งต้ังประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ต่อไป 

นายอ าเภอท่าแซะ  ลงนามค าส่ังแต่งต้ังประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
    ประชุมต่อ 
ประธานสภาฯช่ัวคราว  อ่านค าส่ังแต่งต้ังประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม และเชิญ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ขึ้นท าหน้าท่ี 
นายดนัย  สุรามิตร  กราบหน้าโต๊ะหมู่บูชา  

เรียน  ท่านนายอ าเภอท่าแซะ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมสภาทุกท่าน   ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าข้ามทุกท่าน  ท่ีให้ความไว้วางใจเลือกกระผมท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
ผมจะปฏิบัติหน้าท่ีให้ดีท่ีสุดผมขอด าเนินการประชุมต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ือง  การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
ประธานสภาฯ - ล าดับต่อไป เป็นระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การเลือกรองประธานสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลท่าข้าม ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 
48 ก าหนดว่า สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภาและรองประธานสภา
คนหนึ่ง ซึ่งนายอ าเภอแต่งต้ังจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามมติ
ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๒ ก าหนดให้ใช้วิธีการเลือกเช่นเดียวกับการเลือกประธานสภา 
ฉะนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎหมายก าหนด จึงขอให้สมาชิก
พิจารณาและเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นว่าสมควรได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าข้าม 

นายประเสริฐ  เต่าทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม หมู่ท่ี 7 ขอเสนอ นางประนอม  
มากทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม เขตเลือกตั้งท่ี 1  

  เป็นรองประธานสภาฯ  
ประธานสภาฯ           - ขอผู้รับรองสองคน 
              1. นางณัฐมนต์ เต่าทอง  สมาชิกสภาอบต.ท่าข้าม หมู่ 13   ผู้รับรอง  
    2. นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้  สมาชิกสภาอบต.ท่าข้าม หมู่ 12   ผู้รับรอง 
    - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลใดเพิ่มเติมหรือไม่ 
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นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม หมู่ท่ี 15  ขอเสนอนายธีรศักดิ์ ศรี

ชาติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม เขตเลือกตั้งท่ี 5  
เป็นรองประธานสภาฯ  

ประธานสภาฯ   - ขอผู้รับรองสองคน 
1. นายปัญญา  เพชรศรี    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี  8   ผู้รับรอง  
2. นายปิยะพงษ์  ฟักแฟ   สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 9   ผู้รับรอง 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลใดเพิ่มเติมหรือไม่   ถ้าไม่มีขอให้
เจ้าหน้าท่ีแจกบัตรเลือกรองประธานสภาฯ เขียนช่ือ-นามสกุล เช่นเดียวกับการ
เลือกประธานสภาฯ   ขอประกาศผลคะแนนต่อท่ีประชุมสภาฯ ดังนี้ 
1.  นางประนอม   มากทอง   ได้คะแนน  11 คะแนน 
2. นายธีรศักดิ์   ศรีชาติ   ได้คะแนน  4  คะแนน 
เป็นอันว่า นางประนอม  มากทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าข้าม หมู่ ท่ี 1 ได้รับคะแนนสูงสุดจ านวน 1 คะแนน ได้รับ เลือกเป็นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๔ และบัดนี้ การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าข้าม ได้ เสร็จ สิ้นแล้ว  และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอให้นายอ าเภอท่าแซะ ได้แต่งต้ัง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ต่อไป 

นายอ าเภอท่าแซะ  ลงนามค าส่ังแต่งต้ังรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม   
 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง  การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
ประธานสภาฯ  - ล าดับต่อไป เป็นระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าข้าม ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 
๒๕๖๒ ก าหนดว่า “ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุม 
และงานอื่นใดตามท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย ท้ังนี้ ให้
ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค ์การบริหารส่วน
ต าบล” ส าหรับวิธีการเลือก ให้ใช้วิธีเช่นเดียวกับการเลือกประธานสภาฯ  
ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอผู้ท่ีมีคุณสมบัติ และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมท่ี
จะได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม  

นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้ สมาชิกสภาอบต.ท่าข้าม หมู่ท่ี 12   ขอเสนอ นายมานะศักดิ์  พิณวานิช    
เป็น เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองสองคน 
1. นายธรรมนญู  ยังกิว     สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 2   ผู้รับรอง  
2. นางประนอม  มากทอง  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 1   ผู้รับรอง 
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ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลใดเพิ่มเติมหรือไม่ 
- ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอท่านอื่นอีก ถือว่า นายมานะศักด์ิ  พิณวานิช  ได้รับเลือก

เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๔ และตามข้อ ๑๓ วรรคสอง 
ก าหนดว่า เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้วให้
เลขานุการสภาท้องถิ่นช่ัวคราวพ้นจากต าแหน่ง”  ฉะนั้น ถือว่าปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าข้าม ในฐานะเลขานุการสภาฯ ช่ัวคราวได้พ้นจาก
ต าแหน่งแล้ว และโอกาสนี้ ขอเชิญ นายมานะศักดิ์  พิณวานิช ซึ่งได้รับเลือก
เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ได้ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง  ก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
นายดนัย  สุรามิตร  - ล าดับต่อไป เป็นระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  
ประธานสภาฯ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 ซึ่ งตามมาตรา 53 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
7) พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดว่า “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลาย
สมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินส่ีสมัย วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด” ประกอบกับ
ข้อ ๑๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ก าหนดว่า  “เมื่อมี
ประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษา ใน ที่ป ร ะ ชุม
เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัย ใน
ปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน” ฉะนั้น 
โอกาสนี้จึงขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4.๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 ระยะเวลา และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่
ละสมัย จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ทุกท่านได้
พิจารณาเสนอครับ    

นางประนอม  มากทอง  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 1  เสนอก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖5  มีก าหนดสมัยละ 15 วัน  
สมัยท่ี ๑ มีก าหนด  15 วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ  
ประธานสภาฯ - ขอเรียนเชิญท่านนายอ าเภอท่าแซะให้โอวาทและมอบนโยบายในการปฏิบัติ

หน้าท่ีของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
นายอ าเภอท่าแซะ  - ให้โอวาทและมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าท่ีของสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลท่าข้าม 
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ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอหรือสอบถามหรือไม่ 
    เมื่อท่านสมาชิกไม่มีเรื่องอื่น ๆ ท่ีจะสอบถามขอนัดประชุมสภาสมัยสามัญ   

สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ในวันท่ี 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 เวลา 09.30 น.  
 

ปิดประชุมเวลา 12 .20 น  
 

ลงช่ือ              ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นายมานะศักดิ์  พิณวานิช) 
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 

ลงช่ือ       ประธานท่ีประชุม 
        (นายดนัย   สุรามิตร )  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ได้ตรวจสอบ

รายงานการประชุมสภานี้แล้ว  เมื่อวันท่ี  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
 

(ลงช่ือ)   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                        (นายสิทธิพงษ์  คชการ) 
                                สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 14 

(ลงช่ือ)   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     
             (นายไพฑูรย์  ธรรมเสนา)                                                    
                     สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  4                   
                                        

 (ลงช่ือ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      
                (นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้) 
                                                            สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 12                                        

 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามได้รับรองรายงานการประชุมในคราวการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าข้าม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 

                          
       (นายดนัย  สุรามิตร) 
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


